



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 5 มิถุนายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. ซูสทกรณ์ฯเชียงใหม่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์เข้มแข็ง	แนวหน้า
2. 'มะขามเปรี้ยว'พืชทางเลือกทดแทนการปลูกข้าว	เดลินิวส์
3. สทกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ ต้นแบบความสำเร็จทำเกษตรอินทรีย์....	ข่าวสด
4. วัดใจรัฐบาลใหม่ไฟเขียวนำเข้ามะพร้าว3.3แสนตัน	ฐานเศรษฐกิจ
5. มีนบุรีจัดเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร	แนวหน้า
6. คอลัมน์: เมืองไทย 360 องศา: โหวต"ลุงตุ๋"นายกฯแบบเบอร์แต่ศึกชิงเก้าอี้รมต. ....	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
7. รบ.ชี้ยกย่องวันข้าวและชาวนาฯ	มติชน
8. คมชัดลึก: การบ้านรัฐบาลใหม่	คมชัดลึก
9. 5 มิ.ย.วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. รายงานพิเศษ: พรรคร่วมยึดกระทรวงเกษตร A ตั้งรัฐบาล 'ทำยาก'	ประชาชาติธุรกิจ
11. 'สิงคโปร์'เลิกแบนนำเข้าไก่ญี่ปุ่น	กรุงเทพธุรกิจ
12. นาที่ท้ายมตปชป.61:16ร่วมรบ. โหวตบึกตักวันนี้	มติชน

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : ชูสหกรณ์ฯเชียงใหม่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์เข้มแข็ง

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13918 หน้า : 8 (ขวา)

## ชูสหกรณ์ฯเชียงใหม่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์เข้มแข็ง

**นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนากเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 กำหนดกรอบแนวทางพัฒนากเกษตรอินทรีย์ โดยเน้นเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ เพิ่มสัดส่วนการตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศ รวมทั้งยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้านไปสู่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้ได้การรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล ซึ่งการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล จำเป็นต้องตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระภายนอก และอาจไม่เหมาะสมกับบริบทการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อขายผลผลิตในท้องถิ่น จึงได้นำระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS) มาใช้ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตในท้องถิ่นด้วยกันเองได้



**ทัศนีย์ เมืองแก้ว**  
รองเลขาธิการ สศก.

ทั้งนี้ สศก. ลงพื้นที่จ.เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องรับรองการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ PGS พบว่า สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด ถือเป็นต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็ง มีเป้าหมายส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกพืชแบบอินทรีย์แทนปลูกพืชแบบใช้สารเคมี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ผลิต มีสมาชิกได้รับการรับรองด้วยระบบ PGS 109 ราย บริหารจัดการโดยนางจันทร์ทอน เสาร์แก้ว ผู้จัดการสหกรณ์ฯ สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของสหกรณ์ฯ ได้แก่ ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องหอมมะลิแดง ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 ข้าวเหนียวดำ เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน เต้าเจี้ยว และ ชีวข้าว ช่องทางการตลาดของสหกรณ์ฯ และสมาชิกสหกรณ์ฯ ประกอบด้วย ร้านค้าสหกรณ์เกษตร

อินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (ตลาดนัดเจจมาร์เก็ต) ตลาดต้องชมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เครือข่ายร้านค้าสหกรณ์ในจังหวัดและต่างจังหวัด รวมทั้งยังเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์ อาทิ Facebook และ Line ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ สศก. ได้พูดคุยกับสมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด นางขวัญชนก สัตยพานิช ประธานวิสาหกิจชุมชน อักมีไม่ผล ผู้ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์โดยการรับรองแบบมีส่วนร่วมเล่าว่า ปี 2555 ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน รวมกลุ่มกันเพื่อต้องการอำนาจต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิตและขายผลผลิตของกลุ่ม จากนั้นจึงเริ่มทำเกษตรอินทรีย์เรื่อยมาจนปัจจุบันมีสมาชิก 28 คน พื้นที่เกษตรอินทรีย์รวม 100 ไร่ ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ประเภทพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร รวมทั้งแปรรูป โดยผลผลิตของกลุ่มมีตลาดรองรับแน่นอน ได้แก่ ตลาดวันนิมมาน ตลาดศิริวัฒนา ในจ.เชียงใหม่ และ CMU Shop ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจทำเกษตรอินทรีย์โดยการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ขอคำปรึกษาได้ที่สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด โทร. 0-5384-4357



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : 'มะขามเปรี้ยว' พืชทางเลือกทดแทนการปลูกข้าว

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25437 หน้า : 8 (ขวา)

## 'มะขามเปรี้ยว' พืชทางเลือกทดแทนการปลูกข้าว



**น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์เศรษฐกิจสินค้าเกษตรพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู ตามโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) พบว่า ปีเพาะปลูก 60/61 จ.หนองบัวลำภู มีพื้นที่ปลูกข้าว 647,685 ไร่ โดยเป็นพื้นที่เหมาะสมมาก (S1) 2,436 ไร่ เหมาะสมปานกลาง (S2) 356,239 ไร่ และพื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) 125,084 ไร่ และไม่เหมาะสม (N) 163,926 ไร่ สำหรับต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3/N) จ.หนองบัวลำภู พบเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,469 บาท/ไร่ ขาดทุนสุทธิเฉลี่ย 1,004 บาท/ไร่

จากการวิเคราะห์การผลิตสินค้าเกษตรทางเลือกอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการผลิตข้าวใน

พื้นที่ไม่เหมาะสม พบว่า มะขามเปรี้ยว เป็นอีกหนึ่งสินค้าเกษตรทางเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งพันธุ์ที่เป็นที่นิยมปลูก คือ มะขามเปรี้ยวพันธุ์ฝ้ายักษ์ หรือ มะขามเปรี้ยวยักษ์ ที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ใน อ.นาหว้า ศรีบุญเรือง และนากลาง โดยการผลัดมะขามเปรี้ยวยักษ์ในรูปของมะขามสุกแกะเมล็ด หรือมะขามเปียก มีต้นทุนเฉลี่ย 5,098 บาท/ไร่ ให้ผลตอบแทนสุทธิ 2,395 บาท/ไร่ โดยเริ่มให้ผลตอบแทนในปีที่ 3 และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ระยะยาว

ทั้งนี้ มะขามเปรี้ยวยักษ์ เป็นผลไม้เขตร้อนที่เติบโตได้ดีในบริเวณพื้นที่ราบจนถึงบนภูเขาสูง สามารถปลูกได้ในทุกสภาพดิน ทนแล้งให้ผลผลิตตก ผักใหญ่เนื้อหนาน้ำหนักดี มีรสเปรี้ยวสูง ซึ่งฝักมะขามเปรี้ยวยักษ์ที่มารับบริโภคมีทั้งเป็นมะขามฝักสด มะขามเปียกเพื่อใช้



ประกอบอาหาร และสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น มะขามเชื่อม มะขามลอยแก้ว มะขามกวน ลูกอมมะขาม สุนัขอบแห้ง และเครื่องสำอาง เป็นต้น

ด้านนางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี (สศท.3) กล่าวว่า มะขามเปรี้ยวยักษ์ จ.หนองบัวลำภู จะมีพ่อค้ามารับซื้อเข้าโรงงานเพื่อแปรรูปส่งออกไปจำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เกษตรกรสามารถจำหน่ายมะขามเปรี้ยวยักษ์ในรูป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : 'มะขามเปรี้ยว'พืชทางเลือกทดแทนการปลูกข้าว

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25437 หน้า : 8 (ขวา)

ของมะขามฝักสดเพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรมในราคา 15 บาท/กิโลกรัม และสามารถถนอมมะขามสุกแคะเมล็ด หรือมะขามเปียก มาจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น ราคา 35-40 บาท/กิโลกรัม หรือแปรรูปเป็นมะขามยักซ์แช่อิ่ม เพื่อจำหน่ายในราคา 100 บาท/กิโลกรัม นอกจากนี้ เมล็ดมะขามเปรี้ยวยักซ์ยังสามารถนำไปจำหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 2 บาท เพื่อนำไปแปรรูปเป็นแคปซูล ยา และสีข้อมคั่ว

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรใน จ.หนองบัวลำภู ยังต้องการความรู้ในด้านการตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะขามเปรี้ยวยักซ์ และการจัดทำมาตรฐานสินค้า เพื่อลดปัญหาการแปดเปื้อนและความสะอาดปลอดภัย ดังนั้น ภาครัฐ ภาค



เอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามเปรี้ยวยักซ์ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

การสร้างแบรนด์ พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายโดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นความต้องการของตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศต่อไป สำหรับเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู ที่สนใจการปลูกมะขามเปรี้ยวสามารถขอเข้ารับการอบรมภายใต้การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลของ จ.หนองบัวลำภู ได้ที่ สำนักงานเกษตร จ.หนองบัวลำภู โทร.0-4231-2045 หรือ0-4231-3301.





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อข่าว : สหกรณ์เกษตรกรอินทรีย์เชียงใหม่ ต้นแบบความสำเร็จทำเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ PGS

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 10416 หน้า : 3 (ล่างซ้าย)

## สหกรณ์เกษตรกรอินทรีย์เชียงใหม่ ต้นแบบ ความสำเร็จทำเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ PGS

**นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว**  
รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ

**การเกษตร (สศก.)** เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.  
2560 - 2564 ได้กำหนดกรอบแนวทาง  
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยมุ่งเน้น  
การเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ เพิ่มสัดส่วน  
การตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศ  
รวมทั้งยกระดับกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้านไปสู่การพัฒนา  
เกษตรอินทรีย์ให้ได้การรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับ  
สากล ซึ่งการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากลจำเป็นต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระภายนอก และอาจไม่เหมาะสม  
กับบริบทการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อขายผลผลิตในท้องถิ่น จึงได้  
มีการนำระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee  
Systems : PGS) มาใช้เพื่อให้สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและผู้ชุมชน สามารถ  
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผลิต  
ในท้องถิ่นด้วยกันเองได้



นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว

ทั้งนี้ สศก. ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์  
ไทย ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องการรับรองการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ  
PGS พบว่า สหกรณ์เกษตรกรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด ถือเป็นต้นแบบ  
เกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็ง มีเป้าหมายส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่หันมา  
ปลูกพืชแบบอินทรีย์แทนการปลูกพืชแบบใช้สารเคมี เพื่อให้เกิดความ  
ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ปัจจุบันมีสมาชิกที่ผ่านการอบรมการ  
ทำเกษตรอินทรีย์กว่า 300 ราย มีสมาชิกที่ได้รับการรับรองด้วยระบบ

PGS จำนวน 109 ราย บริหารจัดการโดย นางจันทร์ทอง เสาร์แก้ว  
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของสหกรณ์ฯ  
ได้แก่ ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องหอมมะลิแดง ข้าวกล้องหอมมะลิ  
105 ข้าวเหนียวดำ เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน เต้าเจี้ยว และ ซีอิ๊วขาว  
ช่องทางการตลาดของสหกรณ์ฯ และสมาชิกสหกรณ์ฯ ประกอบด้วย  
ร้านค้าสหกรณ์เกษตรกรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ที่  
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (ตลาดนัดเจเจมาร์เก็ต)  
ตลาดต้องชมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เครือข่ายร้านค้าสหกรณ์ใน  
จังหวัดและต่างจังหวัด รวมทั้งยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่าน  
ทางออนไลน์ อาทิ Facebook และ Line ซึ่งได้รับการตอบรับจาก  
ผู้บริโภคเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ สศก. ได้พูดคุยกับสมาชิกสหกรณ์เกษตรกรอินทรีย์  
เชียงใหม่ จำกัด นางขวัญชนก สัตยพานิช ประธานวิสาหกิจชุมชนยังมี  
ไม่ผล ผู้ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์โดยการรับรองแบบ  
มีส่วนร่วม ได้บอกเล่าว่า ปี 2555 ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ  
ชุมชน รวมกลุ่มกันเพื่อต้องการอำนาจต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิต  
และขายผลผลิตของกลุ่ม จากนั้นจึงเริ่มทำเกษตรอินทรีย์เรื่อยมา  
จนปัจจุบันมีสมาชิก 28 คน พื้นที่เกษตรอินทรีย์รวม 100 ไร่ ทำการ  
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ประเภทพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร รวมทั้ง  
มีการแปรรูป โดยผลผลิตของกลุ่มมีตลาดรองรับแน่นอน ได้แก่ ตลาด  
วันนิมมาน ตลาดศิริวัฒนา ในจังหวัดเชียงใหม่ และ CMU Shop ของ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจการทำเกษตรอินทรีย์โดย  
การรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) สามารถขอคำปรึกษาได้ที่สหกรณ์  
เกษตรกรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด โทร. 0 5384 4357



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

หัวข้อข่าว : วัดใจรัฐบาลใหม่ไฟเขียวนำเข้ามะพร้าว3.3แสนตัน

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 3476 หน้า : 13 (บน)

# วัดใจรัฐบาลใหม่ ไฟเขียวนำเข้า มะพร้าว3.3แสนตัน

แรงงานแปรรูปล้น  
รัฐบาลใหม่ เคาะนำเข้า  
มะพร้าว 2 เดือน  
สุดท้ายปีนี้กว่า 3.36  
แสนตัน ชี้เหตุจำเป็น ทั้งข้อตกลง  
การค้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
ตกลงไว้แล้ว ผนวกข้อมูลผลผลิต  
รัฐไม่แม่นยำลามธุรกิจแข็ง  
เสี่ยงเสียตลาดให้คู่แข่ง

จากที่คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช มีมติเห็นชอบให้เปิดตลาดมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ ภายใต้กรอบข้อตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) และเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) คราวละ 3 ปี (ปี 2560-2562) โดยภายใต้กรอบ WTO มะพร้าวผลและมะพร้าวฝอย ในโควตาปริมาณ 2,317 ตัน และ 110 ตัน ตามลำดับ อัตราภาษีนำเข้ามะพร้าวผลและมะพร้าวฝอย ในโควตา 20% นอกโควตา 54% ส่วนเนื้อมะพร้าวแห้ง ปริมาณ 1,157 ตัน อัตราภาษีในโควตา 20% นอกโควตา 36% และน้ำมันมะพร้าว ปริมาณ 401 ตัน อัตราภาษีในโควตา 20% นอกโควตา

52% โดยให้มีการบริหารการนำเข้าไม่ให้กระทบกับเกษตรกรกำหนดช่วงเวลานำเข้าในโควตา ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม และพฤศจิกายน-ธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตไทยออกสู่ตลาดน้อย หากต้องการนำเข้าต้องเสียภาษีนอกโควตาตามที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งแรกปีนี้รัฐบาลยังไม่ได้เปิดอนุญาตให้นำเข้ามะพร้าว

แหล่งข่าวจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ผลผลิตมะพร้าวในประเทศไทยที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ไว้ในปี 2562 อยู่ที่ 8.79 แสนตัน ขณะที่แผนความต้องการ

ใช้มะพร้าวผลภายใต้กรอบเอฟต้า อยู่ 8.73 แสนตัน โดยมีแผนการซื้อในประเทศ 5.3 แสนตัน และแผนขอนำเข้า 3.36 แสนตัน (กราฟิกประกอบ) สาเหตุที่จำเป็นต้องนำเข้าเนื่องจาก 1. เป็นข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศและเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการ 2. เป็นคำสั่งซื้อล่วงหน้า เพราะต้องยอมรับความจริงว่าข้อมูลคาดการณ์ผลผลิตในประเทศบางครั้งไม่ค่อยแม่นยำ ส่วนแผนนำเข้าในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมเป็นเดือนที่มีวัตถุดิบในประเทศน้อยมาก ดังนั้นรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศต้องเข้าใจหลักการค้าสากล และหวัง

จะอนุญาตให้นำเข้า “สิ่งที่จะพลาดก็คือการเสียตลาดผลิตภัณฑ์มะพร้าวไทยในตลาดส่งออกไปเรื่อยๆ จากการทำเราไม่ทำความเข้าใจกันในประเทศ ซึ่งยอมรับว่าเป็นเรื่องยาก ไม่ใช่แค่เกษตรกรที่ประสบปัญหา แต่ผู้ประกอบการก็ประสบปัญหาเช่นกัน เพราะไม่ใช่เจอแค่ราคาสินค้าขยับขึ้นลงตามที่ขายสินค้าล่วงหน้า แต่อยู่ดีหากราคาวัดุดิบขยับขึ้นก็ไม่สามารถไปเรียกร้องเอาจากใครได้ก็ต้องยอมขายขาดทุน หรือปีไหนบอกว่าประเมินผลผลิตไปแล้ว มีการขายล่วงหน้า แต่พอถึงเวลาไม่มีของส่งให้ลูกค้าเราก็ถูกปรับ เราก็มีความเสี่ยงเช่น







ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

หัวข้อข่าว : วัดใจรัฐบาลใหม่ไฟเขียวนำเข้ามะพร้าว3.3แสนตัน

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 3476 หน้า : 13 (บน)



กันดังนั้นควรมีการพบปะพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดของทั้ง 3 ฝ่ายคือเกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาครัฐเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนในการวางแผนงานร่วมกัน”

ทั้งนี้ในส่วนของภาครัฐควรมีการจัดทำบักดาต้าด้วยเพื่อให้เกษตรกรได้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนว่าผลผลิตมะพร้าวในแต่ละปีเป็นจำนวนเท่าใด ความต้องการของตลาดจริงๆ มีเท่าใดเพื่อที่เกษตรกรรายเดิมหรือในอนาคตหากจะมีคนปลูกมะพร้าวรายใหม่จะได้มีข้อมูลในการพิจารณาว่าควรเข้ามาในตลาดนี้หรือไม่ ซึ่งต้องวิเคราะห์แนวโน้มไปถึง 5 ปีข้างหน้าด้วย เพราะ

เวลานี้ไม่ใช่มีไทยประเทศเดียวที่ผลิตสินค้านี้ได้

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่าจากการที่รัฐบาลไทยจะใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard Measure : SSG) มะพร้าวถ้านำเข้ามาเพื่อแปรรูปแล้วส่งออกไปในรูปผลิตภัณฑ์ เกิน 206,735 แสนตัน จะต้องเสียภาษี 72% เกรงว่าอาจจะถูกฟ้องร้องภายหลังได้ผิดจากข้อตกลงการค้า หรือหากทำได้ไทยอาจจะถูกตอบโต้อาจจะลามบานปลายไปสินค้านอื่นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ

“ผลิตภัณฑ์มะพร้าวส่งออกมีการแข่งขันกันทั่วโลกไม่ใช่ไทยขายอยู่ประเทศเดียว

ประเทศเพื่อนบ้านก็ขายด้วย ยกตัวอย่าง ชาวสวนอยากได้ราคาสูง สุดท้ายต้นทุนสูง จะไปขายแข่งกับเพื่อนบ้านที่มีต้นทุนวัตถุดิบต่ำกว่าก็ยาก หากราคาห่างกันมากผู้ซื้อหันไปนำเข้าของถูกกว่าจากประเทศอื่น ไทยจะโดนกินตลาดไปเรื่อยๆ สุดท้ายเกษตรกรก็จะเดือดร้อนด้วยเพราะจะไปหาโรงงานที่ไหนรับซื้อส่วนโรงงานแปรรูปที่มีแบรนด์แข็งแรงพอสมควร หากเขาบอกว่าแข่งขันไม่ได้ในตลาดโลก ก็จะต้องหาทางขยับขยายโรงงานของตัวเองไปอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านแทนเกษตรกรก็จะเดือดร้อนอีก” ■

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/กทม.-ภูมิภาค

วันที่: พุธ 5 มิถุนายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13918

Col.Inch: 13.20

Ad Value: 16,500

หน้า: 9(ล่าง)

PRValue (x3): 49,500

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: มีนบุรีจัดเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร

## มีนบุรีจัดเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร

นายไพโรจน์ จันทร์รอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรีกล่าวว่า ตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ทั้ง 50 สำนักงานเขต จากสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ เขต จึงกำหนดจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ที่เลือกตั้ง บริเวณศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี ซึ่งเขตมีนบุรี มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร จำนวน 796 คน (เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเลือกตั้ง จำนวน 754 คน และทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 12 คน) สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ที่หน่วยเลือกตั้ง (ศาลาประชาคมฯ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ณ หน่วยเลือกตั้ง สำนักงานเขตมีนบุรี คือ ผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนสมาชิกองค์กรเกษตรกรในเขตมีนบุรี ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เอกสารสำหรับแสดงตน ใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ บัตรประจำตัวประชาชน สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1550342 หรือ <http://www.frdfund.org/>





# เมืองไทย 360°

## โหวต“ลุงตุ๋”นายกฯแบบเบอร์ แต่ศึกชิงเก้าอี้รมต.จะเดือดปุด!?

หลังจากที่ 5 พรรคขนาดเล็ก อันประกอบด้วยพรรคพลังประชาชนไทย ชาติไทยพัฒนา รวมพลังท้องถิ่นไทย รัษฎาพัฒนาประเทศไทยและพรรคประชาชนปฏิรูป ตกลงเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ และมีการแถลงข่าวพร้อมกันไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา เป็นการการันตีเสียงสนับสนุน “ลุงตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างน้อย 14 เสียง ขณะเดียวกัน ยังสามารถเพิ่มพลัง “ต่อรอง” ให้กับบางพรรคที่ยังมี “ลีลา” ยื้อเวลาออกไปให้นานที่สุดได้ตัดสินใจสรุปแนวทางของตัวเองได้เสียที

อย่างที่รับรู้กันว่า ในวันที่ (5 มิถุนายน) เป็นกำหนดวันประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกจำนวน 376 เสียงขึ้นไป และแน่นอนว่าหลายฝ่ายฟันธงว่า คนที่ชนะโหวตดังกล่าวต้องเป็น “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ค่อนข้างแน่ แต่มันก็มีคำถามตามมาว่า “จะได้กี่เสียง”

ขณะเดียวกัน แม้ว่าในเวลานี้ (ในช่วงบ่าย) พรรคประชาธิปัตย์ ที่ถือว่าเป็นพรรค “ตัวแปร” สำคัญ ยังไม่มีมติออกมาอย่างเป็นทางการว่าจะเข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐ หรือไม่ แม้ว่าก่อนหน้านี้เริ่มมีท่าทีชัดเจนออกมาแล้วว่า “ร่วมแน่” ก็ตาม แต่ถึงอย่างไรก็ต้องรอฟังมติพรรคเสียก่อน

อีกทั้งพรรคประชาธิปัตย์ ยังมีเรื่องราวให้ต้องจับตามองว่า เมื่อมติพรรคออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว จะมีการโหวตไปในทางเดียวกัน เป็น “เอกภาพ” กันทั้งพรรคหรือไม่

หลายคนยังจับตามองว่าคนอย่าง อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่เคยประกาศว่า “ไม่สนับสนุนลุงตุ๋” แบบชัดๆ มาแล้ว จะโหวตแบบไหน รวมไปถึงข่าวคราวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่า เขาจะลาออกจาก ส.ส. ของพรรค หากประชาธิปัตย์มีมติเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ และโหวตสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี ก็น่าจับตาว่า จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ แล้วตัวเขาจะเลือกโหวตแบบไหน

หากพิจารณาจากที่ละข้อก็ถือว่าน่าสนใจไม่แพ้กัน เริ่มจากข้อแรกนั่นคือ คำถามที่จะตามมา ก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะได้รับเสียงโหวตเกิน 376 เสียงเกินมาจำนวนเท่าใด จะถึงหรือเกิน 400 เสียง หรือไม่

แน่นอนว่าอย่างที่รับรู้กันดีแล้วว่า เขามี ส.ว.จำนวน 250 เสียง เป็นต้นทุนสนับสนุน ซึ่งในวันลงมติคนพวกนี้จะสนับสนุนครบเต็มจำนวนหรือไม่จะมีใคร “แตกแถว” ไปโหวตให้ฝ่ายตรงข้ามหรือไม่ แม้ว่าในความเป็นจริงอาจเป็นไปได้ว่า อาจมีบ้างที่มีบางคน “งัดออกเสียง” ซึ่งก็ถือว่าชวนติดตามแล้ว แต่ถ้าถึงขั้น “โหวตสวน” ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แน่

นอกจากนี้ สำหรับ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นาที่นี้ก็ยังคงถือว่าไม่ปรากฏท่าทีชัดเจนว่า จะทำตามมติพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ หากเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐและสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี มีแต่ข่าวที่อ้างว่า เขาจะลาออกเท่านั้น แต่หากไม่ลาออก จะ “งัดออกเสียง” หรือไม่ แต่ไม่ว่าจะโหวตแบบไหน ตอนชานช่อก็ต้องได้รับการจับตามองอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ดี แม้ว่าการโหวตเลือกนายกฯ ที่มีกำหนดนัดในวันที่ 5 มิถุนายน มีความมั่นใจได้เกือบเต็มร้อยว่า “ลุงตุ๋” ชนะขาด เพียงแต่ว่าจะได้คะแนนเสียง



กลุ่มสามมิตร นัดหารือก่อนวันโหวตนายกฯ

“ที่นำจับตามากกว่าใครนอกเหนือจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ “แบ่งขั้ว” กันชัดเจนแล้ว ก็ต้องโฟกัสไปที่พรรคพลังประชารัฐนั่นแหละ เพราะพรรคนี้มีหลายกลุ่มก้อนที่รวมตัวกันแบบหลวมๆ ล่าสุดได้เห็นสัญญาณ “ก่อหวอด” เกิดขึ้นแล้ว นั่นคือความเคลื่อนไหวของ “อดีตกลุ่มสามมิตร” ที่มี ส.ส.กลุ่มหนึ่ง แยกไปหารือกัน แม้จะแถลงว่า เพื่อเตรียมรับมือเกมในสภาในวันโหวตเลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ตาม แต่ในทางการเมือง มันย่อมมองออกว่านี่คือเกมต่อรองภายในพรรค ที่ต้องการเก้าอี้สำคัญ ที่ต้องสงวนเอาไว้ ไม่ปล่อยให้หลุดมือไปให้กับ พรรคร่วมรัฐบาลอื่น

เท่าที่ทราบแน่ และมีคนในพรรคประชาธิปัตย์ โหวตสวนหรือไม่ เป็นเรื่องชวนให้ติดตามแล้ว แต่ขณะเดียวกัน ความเคลื่อนไหวหลังจากนั้นก็ต้องจับตาแบบไม่กะพริบ นั่นคือ จะต้องมีความเคลื่อนไหว “เปิดศึกชิงเก้าอี้รัฐมนตรี” จะตามมาแน่นอน

ที่น่าจับตามากกว่าใครนอกเหนือจากพรรคประชาธิปัตย์ ที่ “แบ่งขั้ว” กันชัดเจนแล้ว ก็ต้องโฟกัสไปที่ พรรคพลังประชารัฐนั่นแหละ เพราะพรรคนี้มีหลายกลุ่มก้อนที่รวมตัวกันแบบหลวมๆ ล่าสุดได้เห็นสัญญาณ “ก่อหวอด” เกิดขึ้นแล้ว นั่นคือความเคลื่อนไหวของ “อดีตกลุ่มสามมิตร” ที่มี ส.ส.กลุ่มหนึ่ง แยกไปหารือกัน แม้จะแถลงว่า เพื่อเตรียมรับมือเกมในสภาในวันโหวตเลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ตาม แต่ในทางการเมือง มันย่อมมองออกว่านี่คือเกมต่อรองภายในพรรค ที่ต้องการเก้าอี้สำคัญ ที่ต้องสงวนเอาไว้ ไม่ปล่อยให้หลุดมือไปให้กับพรรคร่วมรัฐบาลอื่น

เป้าหมายก็น่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่แกนนำกลุ่มต้องการ โดยย้ำว่า หากเสียโควตากระทรวงดังกล่าว จะทำให้พรรคไม่มีที่ยืนในสนามเลือกตั้งครั้งต่อไป และความเคลื่อนไหวดังกล่าว มันก็สะท้อนให้เห็นว่าในการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนี้ จะยังต้องมีการต่อรองกันหนักแน่ และที่สำคัญโควตากระทรวงเกรดเอ ยังไม่นิ่ง!!

# รม.ชี้ยกย่องวันข้าวและชาวนาฯ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่หอประชุมกองทัพภาคที่ 1 นายกรัฐมนตรีว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงความสำคัญของข้าวที่คนไทยใช้เป็นพืชอาหารหลัก รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติชาวนาที่ได้เสียสละปลูกข้าวให้คนไทยได้มีอาหารบริโภคอย่างสมบูรณ์ตลอดมา

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมการข้าวได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งชาวนาจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณกรมการข้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระ

มหากษัตริย์คุณของพระมหากษัตริย์ไทย และพระราชวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าวมาโดยตลอด

“ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา รัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญกับชาวนามากโดยตลอด ถือว่ากลุ่มคนที่อยู่ในอาชีพนี้ คือผู้ผลิตอาหารหลักและสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละเป็นจำนวนมาก รัฐจึงพยายามยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวนาให้ดีขึ้นสนับสนุนให้ทำการเกษตรสมัยใหม่ ใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิต ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หรือนาแปลงใหญ่ แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งโครงการเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นรากฐานที่มั่นคงยั่งยืนให้แก่พี่น้องชาวนาต่อไป” นายกรัฐมนตรีกล่าว



## เนชั่น เอาะข่าว ก้าวไทย คม·ชัด·ลึก

ปีที่ 18 ฉบับที่ 6341 วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562

### การบ้านรัฐบาลใหม่

รูปร่างหน้าตารัฐบาลชุดใหม่จะเป็นอย่างไร ที่ประชุมรัฐสภาเสียงข้างมากจะร่วมกันกำหนดในวันนี้(5 มิ.ย.) ซึ่งไม่ว่าผลสรุปจะเป็นในทิศทางใด ภารกิจข้างหน้าของรัฐบาลถือว่า เป็นงานใหญ่และหนักหนาสาหัส โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจจะล่อตัว ที่กำลังถูกซ้ำเติมด้วยสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ได้จัดทำข้อมูลสภาวะประเทศไทย เพื่อรายงานให้แก่รัฐบาลชุดใหม่เอาไว้อย่างรอบด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำนโยบาย ที่สำคัญคือการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในรายงานชุดนี้ ประกอบด้วย สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน รายงานผลการพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาประเทศไทย โดยเฉพาะประเด็นสำคัญเร่งด่วนในช่วงที่เหลือของปีนี้ คือการส่งออก การท่องเที่ยว การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ปัญหาการส่งออก ที่แต่เดิมก็ติดลบอยู่แล้ว น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ลำดับต้นๆ ดังนั้น สศช.จึงได้เสนอแนะทางออกเพื่อให้ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าในน้อยที่สุดด้วยการหาตลาดใหม่ทดแทน เพื่อรักษาการขยายตัวของภาคการส่งออกให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 3% ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต ขณะที่อยู่ตาสหกรรมการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องนั้น สศช.แนะนำว่า ควรวางเป้าหมายให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวเติบโตไม่น้อยกว่า 8.6% จากปีก่อน หรือสร้างรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่น้อยกว่า 2.1 ล้านล้านบาท แต่ถึงอย่างไร รัฐบาลชุดใหม่ก็ต้องเน้นในเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขณะที่การลงทุนภาครัฐต้องกำชับให้หน่วยงานราชการเร่งรัดโครงการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งในปี 2563 จะเบิกจ่ายล่าช้าออกไป 2.3 เดือน ขณะเดียวกัน ต้องสนับสนุนให้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งที่อนุมัติแล้วและรอการอนุมัติ

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,080

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 5 มิถุนายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6341

หน้า: 2(ซ้าย)

Col.Inch: 53.67 Ad Value: 57,963.60

PRValue (x3): 173,890.80

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คมชัดลึก: การบ้านรัฐบาลใหม่

จะเห็นได้ว่า การบ้านที่ สศช.ส่งถึงรัฐบาลใหม่ เน้นหนักไปในเรื่อง เศรษฐกิจ ดังนั้น กระทรวงเศรษฐกิจหลายกระทรวงซึ่งจัดอยู่ในระดับเกรด เอ จึงมีความสำคัญยิ่ง ดิถการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลที่มีข่าวกันแบบรายวันเกี่ยวกับการต่อรองที่ไม่ลงตัว ก็มักจะเป็นการช่วงชิงกระทรวงเกรดเอ อย่างเช่น กระทรวงคมนาคม ที่จะดูแลโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนน รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้า สนามบินพาณิชย์ ท่าเรือ ส่วนการส่งออกก็ต้องอาศัยแรงงานอย่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา ต้องเดินตามเป้าหมายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ได้ เพราะเป็นอีกหนึ่งเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สำหรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตก็โยกโยอยู่กับหลายกระทรวง เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณขึ้นกับทุกกระทรวง แต่โดยสรุปแล้วโดยภาพรวมกระทรวงการคลังก็เป็นกำลังสำคัญ

## อย่างไรก็ตาม ถ้าหากจะให้เครดิตสำหรับพรรคการเมืองที่กำลัง

เจรจาต่อรองกันอย่างหนัก ก็ต้องมองว่า พรรคการเมืองนั้นๆ ต้องการที่จะผลักดันนโยบายสำคัญของพรรคเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและประชาชนเป็นที่ตั้ง เช่น พรรคที่หาเสียงเอาไว้ในเรื่องกัญชาก็อาจจะได้ดูแล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข พรรคที่มีความโดดเด่นเรื่องการปฏิรูปการศึกษา ก็อาจจะได้โควตากระทรวงศึกษาธิการ แต่ในอีกด้านหนึ่ง สังคมก็ยังห่วงเกรงกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต โดยเฉพาะในขณะนี้ที่ถูกจับตามากที่สุดก็คือ กระทรวงคมนาคม ที่พรรคพลังประชารัฐต้องการที่จะดูแลเอง เพื่อความต่อเนื่องจากรัฐบาลที่แล้ว แต่บางพรรคก็ปรารถนาที่จะเข้ามาบริหารเช่นกัน กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งกับการขับเคลื่อนรายได้จากการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 8.6% ตามคำแนะนำของ สศช. แต่ก็ยังถูกมองว่า หากมีวาระซ่อนเร้น ก็จะทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้เช่นกัน แกนนำรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีคนใหม่ต้องแจกการบ้านอย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับแนวทางของประเทศ ไม่ปล่อยให้รัฐมนตรีทั้งกันไม่มีที่สิ้นสุด



# 5 มิ.ย.วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

ผู้จัดการรายวัน360° - ก.เกษตรฯ เผย  
กรมเห็นชอบให้วันที่ 5 มิ.ย.ของทุกปี เป็น  
วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

นายเกษม บุญราช รมว.เกษตร  
และสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างการเป็น  
ประธานพิธีมอบรางวัลเกษตรกรและ  
สถาบันเกษตรกรดีเด่น เนื่องในวันข้าวและ  
ชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ว่า กรม.  
มีมติเห็นชอบ กำหนดให้วันที่ 5 มิ.ย.ของ  
ทุกปี เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ มี  
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึง  
ความสำคัญของข้าวที่คนไทยใช้เป็นพืช  
อาหารหลัก รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติชาวนา  
ที่ได้เสียสละปลูกข้าวให้คนไทยได้มีอาหาร  
บริโภคอย่างสมบูรณ์ตลอดมา

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรม  
การข้าวได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชาวนา จัด  
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว  
ระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนา  
แห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการ  
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ใน  
ระหว่างวันที่ 5-7 มิ.ย.62 ณ บริเวณกรม  
การข้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการ  
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหา  
กษัตริย์ไทย และพระราชวงศ์ทุกพระองค์  
ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าวมา  
โดยตลอด

“ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านม  
รัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญกับชาวนามา

โดยตลอด เพราะถือว่ากลุ่มคนที่อยู่ใน  
อาชีพนี้ คือผู้ผลิตอาหารหลักและสร้างราย  
ได้ให้กับประเทศปีละเป็นจำนวนมาก ด้วย  
เหตุนี้รัฐจึงพยายามยกระดับคุณภาพชีวิต  
ของพี่น้องชาวนาให้ดีขึ้น โดยการสนับสนุน  
ให้ทำการเกษตรสมัยใหม่ ใช้นวัตกรรมที่  
เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ม  
คุณภาพผลผลิต ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกัน  
แบบบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
เช่น โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง  
ใหญ่ หรือนาแปลงใหญ่ แผนการผลิตและ  
การตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งโครงการเหล่านี  
นี้ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็น  
รากฐานที่มั่นคงยั่งยืนให้แก่พี่น้องชาวนา  
ต่อไป” นายเกษม ภา ก้าว.

พรรคร่วม

ยึดกระทรวงเกรด A

8

ตั้งรัฐบาล "ท่ายาก" ฉีกนโยบายหาเสียง

# พรรคร่วมยึดกระทรวงเกรด A

## ตั้งรัฐบาล 'ท่ายาก' ฉีกนโยบายหาเสียง



สุเทพ เทือกสุบรรณ

อนุทิน ชาญวีรกูล

กัญจนา ศิลปอาชา

จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

### รายงานพิเศษ

**2**เดือน 12 วัน หลังการเลือกตั้ง 2562 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ยังไม่ได้พบสรุปโควตา-เก้าอี้รัฐมนตรีประจำกระทรวงทั้งเศรษฐกิจ-ความมั่นคง อาತಿ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้การนำของพรรคพลังประชาชน (พปช.) ในการจัดตั้งรัฐบาล เพราะรัฐธรรมนูญฉบับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ-ทุกเสียงของพรรคการเมืองทั้งขนาดกลาง-ขนาดจิวล้วนมีความหมาย ทำให้รัฐบาลชุดใหม่ ที่มี พปช.เป็นแกนนำจับหัวจัดตั้งเป็นรัฐบาลผสมถึง 19 พรรค

ทว่าตำแหน่งรัฐมนตรีมี "จำนวนจำกัด" โดยเฉพาะพรรคประชาธิปไตย (ปชป.) ถึงแม้จะผ่านเข้าสภาได้เพียง 53 ที่นั่ง แต่มีอำนาจต่อรองมหาศาลสามารถขึ้นเป็นรัฐบาลใหม่

แม้ความหมายตามตัวอักษรระหว่าง "รัฐบาลเสียงข้างน้อย" กับ "รัฐบาลเสียงปรมาณู" จะไม่ต่างกันมากนัก แต่ความหมายตามนัยการเจียนอยู่-เจียนไปของรัฐบาลต่างกันราวฟ้ากับเหว

ข้อกล่าวอ้างของทั้ง พปช.และ ปชป.จนทำให้การต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรี "กระทรวงเกรดเอ" จบไม่ลง คือ "นโยบายเป็นไปในแนวทางเดียวกัน"

หากย้อนกลับไปกลางศึกเลือกตั้ง พปช.กับ ปชป. ต่างจัดนโยบายลด-

แลก-แจก-แถม เกทับ-บัลฟ์แหลก

"ประชารัฐ" สะดุดถั่วหน้า

พปช.ชูนโยบาย "ประชารัฐ" อาทินโยบายบัตรสวัสดิการประชารัฐ "ต่อยอด" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บุตรเรียนฟรีถึงปริญญาตรี ปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 1 พันบาทต่อเดือน เพิ่มวงเงิน 1 พันบาทสำหรับเบี้ยคนพิการ-ผู้ป่วยติดเตียง-โรคเรื้อรัง ลดหย่อนภาษีเงินได้ ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่จาก 3 หมื่นบาทต่อคนเป็น 6 หมื่นบาทต่อคน รวมถึงดูแลญาติ

กองทุนประชารัฐกัญญา-เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ กองทุนบ้านอายุเอกชนแห่งชาติ ขยายเวลาเกษียณราชการถึงอายุ 63 ปี ลดหย่อนภาษีเงินได้ 6 หมื่นบาทสำหรับดูแลคนพิการในครอบครัว สร้างงาน



# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/การเมือง

วันที่: พุธที่ 6 - อาทิตย์ 9 มิถุนายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 5155

หน้า: 1(บน), 8

Col.Inch: 137.99 Ad Value: 186,286.50

PRValue (x3): 558,859.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: พรรคร่วมยึดกระทรวงเกรด A ตั้งรัฐบาล 'ท่ายาก' ฉีกนโยบายหาเสียง

คนพิการ 1 ล้านตำแหน่ง ลดหย่อนภาษี สำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยว 6 หมื่นบาท

สวัสดิการ “มารดาประชารัฐ” ถ้วนหน้าดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์ อาทิ ตั้งครรภ์รับเดือนละ 3 พันบาท รวม 2.7 หมื่นบาท ค่าคลอด 1 หมื่นบาท ค่าดูแลเด็ก 2 พันบาท/เดือน จนครบ 6 ปี รวม 1.44 แสนบาท 1.81 แสนบาทต่อเด็ก 1 คน กองทุนสตรีประชารัฐ มาตรการภาษีสนับสนุนเอกชนจัดสถานที่รับเลี้ยงเด็กในที่ทำงาน

เกษตรประชารัฐ “3 เพิ่ม 3 ลด” อาทิ ข้าวได้ราคา-ชาวนาได้เงินเพิ่ม (จํานายังคง) ค่าเกี่ยว 20 ไร่ ไร่ละ 2 พันบาท รวม 4 หมื่นบาทต่อครัวเรือน ค่าเก็บ 3 หมื่นบาท รวม 7 หมื่นบาท กองทุนข้าวเพื่อชาวนา “แบ่งปันกำไรคืนชาวนา” โคบาลประชารัฐ ที่ดินทำกิน “ส.ป.ก.4.0” แหล่งน้ำชุมชนประชารัฐ 3.6 หมื่นหมู่บ้าน

## ฟื้นค้ำปลดหนี้ใน-นอกระบบ

ปลดหนี้ในระบบผู้ใช้แรงงาน 10 ล้านราย กองทุนลดหนี้ 14.6 ล้านคน ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400-425 บาทต่อวัน ทำงานอยู่ที่บ้าน จบอาชีพะเงินเดือน 1.8 หมื่นบาท ปริญญาตรี 2 หมื่นบาท มาตรการ “หมดหนี้ มีเงินออม” ปลดหนี้ในระบบให้ผู้ใช้แรงงาน 10 ล้านคน อาทิ รายได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาทต่อเดือน พักหนี้ในระบบ-ปลดต้น 5 ปี ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

ปลดหนี้ชาวนา 5 ปี 3.8 ล้านราย ประกันราคาข้าว 1.5 หมื่นบาทต่อต้น แก้หนี้ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ 2 ล้านราย ฟื้นฟูเกิดใหม่ SMEs ไทย 2.5 แสนราย อาทิ ตั้งบรรษัทรับซื้อหนี้ พักหนี้ กู้ใหม่ ช่วยเหลือนักศึกษาที่เป็น-ไม่เป็นหนี้ กยศ. 2.1 ล้านคน อาทิ หักดอกเบี่ยเดิม ยกให้หลังหมดหนี้ ลดดอกเบี่ย ปลดภาระบนบ่าครู ตั้งกองทุนปลดหนี้ครู บ้านล้านหลังพลังประชารัฐ บ้านสุขใจวัยเกษียณ อาทิ Reverse Mortgage เปลี่ยนบ้านเป็นบ้านอายุ “หมอลงบ้าน

พยายาลถึงเรือน” อาทิ หมอประจำตัว 1 ต่อ 1 ทีมหมอครอบครัว 6.5 พันทีม นโยบายกรุงเทพ Bangkok Ok

## สร้างรัฐสวัสดิการ...รอไปก่อน

ด้าน ปชป. ภายใต้คอนเซ็ปต์ “แก้จน-สร้างคน-สร้างชาติ” อาทิ “เกิดปี๊บรับสิทธิ์เงินแสน” เงินอุดหนุนแบบถ้วนหน้า เด็ก 0-8 ขวบ 1 พันบาทต่อเดือน เดือนแรกได้รับ 5 พันบาท เรียนฟรีถึงปวส. อาหารกลางวันถึง ม.3 เด็กทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้ (English for All) ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีทั่วประเทศ

เบี้ยผู้ยากไร้ 800 บาทต่อเดือน “โอนตรงเข้าบัญชี” เงินอุดหนุนให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 1 แสนบาทต่อปี เบี้ยยังชีพคนพิการ 2 ล้านราย 1 พันบาทต่อเดือน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถ้วนหน้า 1 พันบาทต่อเดือนทุกช่วงวัย

ประกันรายได้แรงงาน 1.2 แสนบาทต่อปี ประกันรายได้พืชผลเกษตรกร อาทิ ข้าวหอมมะลิ 1.5 หมื่นบาท ข้าวโพด 7 บาทต่อกิโลกรัม มัน ยางพารา 60 บาทต่อกิโลกรัม ปาล์ม 4 บาทต่อกิโลกรัม

โฉนดสีฟ้า ยกระดับ ส.ป.ก. ขยายโอกาสเกษตรกร ให้ที่ดิน ส.ป.ก. สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเกษตรกรรม กองทุนน้ำชุมชน-เกษตรกรมีน้ำใช้

## R&D รอลงจากหิ้ง

ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลต่างก็ “ไฮด์ปาร์ก” นโยบาย ชื่อใจ-กระชากคะแนน จาก “โหวตเตอร์” ทั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รชท.) ของ ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล หัวหน้าพรรค กับ “สุเทพ เทือกสุบรรณ” ผู้ก่อตั้งพรรค 5 เสียง “ม.ร.ว.จตุมงคล” เปิดใจว่าหากได้ร่วมรัฐบาล สิ่งแรกที่จะทำในโลก คือ การศึกษา ค้นคว้าและวิจัยในรูปแบบเชิง research ได้แก่ pure research และ apply research ให้เกิดขึ้นให้ได้

“ความยาก คือ ทำเสร็จแล้วไม่ได้เห็นเป็นตัวเงินกลับมาในทันที pure research ขึ้นหิ้งไว้เพราะไม่มีใครนำไป

ใช้งาน และไม่รู้ว่าเมื่อไรจะมีคนเอาไปใช้ข้อมูล แต่ถ้านำไปใช้ research ตัวนั้นจะสามารถช่วยประหยัดเวลา”

โดยเฉพาะ apply research เพราะเวลานี้ R&D ของประเทศไทยมีเพียง 0.5 เปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพี แต่บางประเทศ เช่น สวีเดน 3.5-3.7 เปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพี “ประเทศไม่มีทางพัฒนาได้สำเร็จ หากไม่มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา 1-2 เปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพีขึ้นไป หากอาจารย์ทำ apply สำเร็จ จะได้รับส่วนแบ่งได้ 10 เปอร์เซ็นต์ 30 เปอร์เซ็นต์”

## ราคาข้าว-ยาง-ปาล์ม ค้างเต็ง

ส่วน “สุเทพ” หมายถึงมั่นปั้นมือที่จะเข้ามาแก้ปัญหา 1.เศรษฐกิจชาวนาบ้าน “รายได้ดีขึ้น-รายจ่ายลดลง” 2.ผู้ใช้แรงงาน ผู้หาเช่ากินค่า-เกษตรกรรายย่อย ไม่มีที่ดินทำกิน และ 3.ปฏิรูปการศึกษา เขาจึงจ้องทั้ง ก.เกษตรฯ-ศึกษาฯ รวมถึงการปฏิรูปตำรวจ

เกษตรกรขายแล้วต้องได้กำไร 100% ชาวนาปี นาปรัง ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน ข้าวโพด มันสำปะหลัง สับปะรด ต้องกำหนดราคาเป้าหมาย กำหนดเส้นมาตรฐานแห่งความพอเพียง เช่น 15,000 บาท โครงการพิเศษ อบรม ฝึกอาชีพ ทำงานในบ้าน เช่น ทำอาหาร ตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อไปสู่เส้นมาตรฐานของความมั่นคง มีรายได้ 25,000 บาท

“ต้องปฏิรูประบบการศึกษา ต้องการให้ลูกหลานของประชาชนได้เรียนหนังสือ ฟรีจนจบอาชีพ จบเทคนิคและฝึกงานทำเยาวชน 80% ต้องได้เรียนอาชีพเพราะเป็นบุคลากรที่ตลาดต้องการ”

## ธนาкарตันไม้เจตาตาย

ฟาก 10 เสียงชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ตามคำประกาศของ “กัญญา ศิลปอาชา” หัวหน้าพรรค ต่อหน้าคณะเทียบเชิญ นำโดย “อูตม สาบานาน” หัวหน้าพรรค.

กระแสชาวจัดตั้งรัฐบาลก่อนหน้านี้ ชทพ.ได้รับ 2 แก้อี้ คือ “วรารุ ศิลปอาชา” นั่งแก้อี้ รมว.ทรัพย์ากร

ขณะที่ รมช.เกษตรฯ จะมี **“ประกาศร  
โพธิ์สุรณ”** เลขาธิการพรรคคม

พลิกนโยบายเกษตร อาทิ 1.ใช้ตลาด  
นำเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชรายได้  
ดี 2.ลดต้นทุนและจัดหาเทคโนโลยีที่  
เหมาะสมและทันสมัย 3.ส่งเสริมการ  
ทำงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  
(อกม.) คนละ 1,000 บาท/เดือน 4.ทุน  
เรียนฟรีปริญญาตรีการเกษตร

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม **“วราวุธ”**  
กล่าวว่า โครงการธนาคารต้นไม้ ปลูกได้เลย  
10 ต้น 100 ต้น ได้ค่าดูแลต้นละ 1  
บาท ผู้สูงอายุที่ปลูกได้ 100 ต้น ได้  
เดือนหนึ่ง 3 พันบาท

**กัญชาเสรี-Grab Car ผันค้ำ**

ส่วน 51 เสียง พรรคภูมิใจไทย (ภท.)  
ของ **“อนุทิน ชาญวีรกูล”** 7 กระทรง  
แก่งไปมา แน่นนอนว่าปักหมุด **“กัญชา  
เสรี”** จึงดีตราจอง รมว.สาธารณสุข  
ส่วนคมนาคม ภท.มีนโยบาย แก่  
กฎหมายขนส่ง ทำให้ Grab Car  
ถูกกฎหมาย ส่งเสริมและเชื่อม  
การท่องเที่ยว-กีฬาทั่วประเทศ  
สอดคล้องกับแผนขยาย **“นโยบาย  
บุรีรัมย์โมเดล”** ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ใช้  
เก้าอี้ รมว.ท่องเที่ยวฯเป็นตัวประกัน

นโยบายด้านคมนาคม+โครงสร้าง  
พื้นฐานของ ภท. จะเน้นทุกอย่างที่เป็น  
made in Thailand นโยบายเกษตร  
นั้น ภท.ผลักดัน ระบบแบ่งปันผลกำไร  
การเกษตร profit sharing ชาว 70% :  
15% : 15% โดยชาวนาได้เงิน 70%

แก้ปัญหาหนี้ กยศ. พักหนี้ 5 ปี  
ชำระตามความสามารถ-ปลดภาระผู้ค้า  
ประกัน นโยบายให้ใช้พลังงานจากน้ำมัน  
ปาล์ม สร้างรายได้จากผลผลิต

**โมเดลน้ำชาติยังไม่ฟื้น**

ขณะพรรคเล็ก ๆ 1-3 เสียง 10 พรรค  
มีลุ้นแค่ต่อรองเก้าอี้ประธานคณะ  
กรรมาธิการชุดต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ 35 คณะ  
คาดว่าจะได้คณะกรรมาธิการมาแบ่งให้  
พรรคร่วม 18 คณะ ซึ่งจะตกลงภายหลัง  
การโหวตนายฯ **ไม่นับพรรคชาติพัฒนา  
ที่มี “สุวัจน์ ลิปตพัลลภ”** เป็นประธาน  
ที่ปรึกษาพรรค ไปแท็กทีมกับพรรครวม  
พลังประชาชาติไทย ของ **“ลุงกำนัน  
สุเทพ”** ต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีอุตสาหกรรม  
เพื่อผลักดัน **“โมเดลน้ำชาติ”** พล.อ.  
ชาติชาย ชุณหะวัณ **“เปลี่ยนสนามรบ  
เป็นสนามการค้าภาคสอง”**





การส่งออกปศุสัตว์และประมงไปสิงคโปร์  
รวมอยู่ที่กว่า 2.8 หมื่นล้านบาท  
เป็นตลาดต่างประเทศใหญ่อันดับ 8 ของญี่ปุ่น

# 'สิงคโปร์' เลิกแบนนำเข้าไก่ญี่ปุ่น

## มีผลเดือนนี้ หลังใช้มา 9 ปี

กรุงเทพธุรกิจ ● "สิงคโปร์" ยกเลิกคำสั่ง  
แบนการนำเข้าสัตว์ปีกและสินค้าอาหารอื่นๆ  
จากญี่ปุ่น ทำให้โตเกียวอาจเล็งกระตุ้น  
การส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และประมง  
ไปสิงคโปร์

กระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่น  
แถลงเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ขณะนี้รัฐบาลสิงคโปร์ได้  
ยกเลิกคำสั่งเมื่อปี 2553 ที่ห้ามนำเข้าสัตว์ปีก  
และสินค้าอาหารประเภทอื่นๆ จากญี่ปุ่นแล้ว  
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป  
ความเคลื่อนไหวนี้จะทำให้สิงคโปร์  
สามารถนำเข้าสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก  
แปรรูป และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับไข่ รวมถึง  
อาหารแปรรูปที่ทำจากเนื้อวัวและเนื้อหมู  
จากญี่ปุ่นได้

นางอิซาโกะ โอคุระ เจ้าหน้าที่กระทรวง  
เกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นกล่าวว่า สิงคโปร์  
ออกคำสั่งระงับการนำเข้าสัตว์ปีกจากญี่ปุ่น  
เมื่อปี 2553 เนื่องจากการแพร่ระบาดของ  
ไข้หวัดนกในประเทศ

ขณะที่นายมาซาดะ โออิตะ เจ้าหน้าที่  
กระทรวงฯ อีกรายเผยว่า ญี่ปุ่นได้รับอนุญาต  
ให้ขนส่งเนื้อวัวและเนื้อหมูทั้งแบบแช่เย็นและ  
แช่แข็งไปสิงคโปร์ ซึ่งพยายามสร้างความ  
หลากหลายให้กับแหล่งนำเข้าอาหารของตน

"กระทรวงฯ เจรจากับสำนักงานอาหาร  
เกษตรและสัตวแพทย์ของสิงคโปร์ ให้ยกเลิก  
คำสั่งห้ามนำเข้าสัตว์ปีกดังกล่าว เนื่องจาก

รัฐบาลโตเกียวกำลังพยายามกระตุ้นการส่งออก  
สินค้าเกษตรและประมงของประเทศ"  
นายโออิตะกล่าว และเสริมว่า ขณะนี้ยังมีการ  
เจรจาที่คล้ายกันกับตลาดต่างประเทศอื่นๆ  
เช่น เกาหลีใต้และไต้หวัน ด้วย

นายโคกิ มิโยชิ กรรมการผู้จัดการร้าน  
อาหารญี่ปุ่น "กาโมชิเตะ" ในสิงคโปร์ กล่าวว่า  
แม้สัตว์ปีกของมาเลเซียถูกบริโภคอย่าง  
แพร่หลายในสิงคโปร์ แต่สัตว์ปีกและ  
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่นก็ได้รับความ  
นิยมนื่องจากส่วนผสมคุณภาพสูง

"เราสามารถมีผลิตภัณฑ์อาหารที่  
หลากหลายขึ้น เช่นอาหารสำเร็จรูปที่มีส่วนผสม  
เนื้อค่อนข้างมาก" ลูกจ้างคนรายหนึ่งรับผิดชอบ  
ด้านการจัดการอาหารสดของผู้ดำเนินการ  
ซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นในสิงคโปร์เผย

นายโยชิมาตสึ ฟุจิอิ เลขาธิการโทของ  
สถานทูตญี่ปุ่นในสิงคโปร์ คาดการณ์ว่า  
การส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากญี่ปุ่นไป  
สิงคโปร์จะเริ่มต้นในหลายเดือนข้างหน้า หลัง  
จากรัฐบาลสิงคโปร์ให้ไฟเขียวบรรดาบริษัท  
สัตว์ปีกและโรงงานแปรรูปของญี่ปุ่นแล้ว

ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรป่าไม้และ  
ประมงญี่ปุ่น ระบุว่า การส่งออกปศุสัตว์และ  
ประมงเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตั้งแต่ปี 2556 มาอยู่ที่  
ราว 9.07 แสนล้านบาทในปี 2561 โดยการส่งออก  
ไปสิงคโปร์รวมอยู่ที่กว่า 2.8 หมื่นล้านบาท  
ทำให้สิงคโปร์เป็นตลาดต่างประเทศขนาดใหญ่  
อันดับ 8 ของญี่ปุ่น

ขณะที่รัฐบาลโตเกียวตั้งเป้าเพิ่ม  
การส่งออกอาหารประเภทเหล่านี้ให้แตะ  
1 ล้านล้านบาทในปีนี้

# นาทีก้ายมมติปชป.61:16ร่วมรบ. โหวตบึกตูวันนี้

‘มาร์ค-เทพไท’ คัดค้าน  
‘จรินทร์’ แจง3เงื่อนไข  
รัฐบาลเจ้าภาพแก้รธน.  
7พรรคส่งธนาธรนายก  
อนค.จีพีน30สส.หุ้่นสื่อ  
‘บึกตู’ซีโหวตเลือกนายกฯไม่ใช่เวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจ ให้อยู่ในวาระประชุม ด้านสามมิตรตั้ง  
องครักษ์พิทักษ์‘ลุงตู่’ (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

โหวตบึกตู

‘บึกตู’ ย่อนถามสื่อใครตั้งรัฐบาล

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 4 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้งนี้ เมื่อผู้สื่อข่าวกระเช้าฯ ยินดีด้วยที่จัดตั้งรัฐบาลสำเร็จ พล.อ.ประยุทธ์ย่อนถามสั้นๆ ว่าใครตั้ง เมื่อผู้สื่อข่าวระบุว่า “ก็ทีมของพวกท่านนั่นแหละ” พล.อ.ประยุทธ์ก็กล่าวว่ “เหอ”

ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

### ลุนนายกฯ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ แถลงผลการประชุม ครม. ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ก่อนจะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกฯ โดย พล.อ.ประยุทธ์ เป็นแคนดิเดตนายกฯคนใหม่ จากพรรคพลังประชาชน (พปชร.) ในวันที่ 5 มิถุนายน





นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆ หลังถูกถามว่าตัดสินใจที่จะร่วมงานกับ พล.อ.ประยุทธ์ต่อในรัฐบาลชุดหน้าหรือไม่ว่า ไม่รู้ ไม่รู้เรื่องเลย

## หวังรบ.เสียงข้างมากมีเสถียรภาพ

หลังประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์หลังประชุม ครม.กล่าวถึงกรณีที่มีการมองกันว่า หากพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ยังไม่ตอบรับร่วมรัฐบาลพรรคพลังประชาชน (พปชร.) ก็จะทำให้ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปก่อนว่า อย่าเพิ่งไปมองว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเลย เพราะวันนี้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้น ต้องรอดูหลังวันที่ 5 มิถุนายน ที่จะเป็นวันโหวตเลือกนายกฯ ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นวิถีทางการเมือง ทุกคนทราบที่อยู่แล้ว การจัดตั้งรัฐบาลจะโดยเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยก็ไม่รู้ แต่ทุกคนก็มุ่งหวังว่าจะให้เกิดเสียงข้างมาก ส่วนจะมากหรือน้อยเพียงใดก็ขอให้เคารพเสียงของประชาชนที่เลือกมาทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวถามว่า หลังโหวตเลือกนายกฯ จำเป็นต้องตั้งรัฐบาลทันทีเลยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ทุกคนก็ทราบคำตอบอยู่แล้วว่าทุกคนอยากจะทำให้ตั้งรัฐบาลให้เร็ว “ทุกคนที่อยู่ในกลไกการจัดตั้ง ครม. ก็ต้องหาทางออกให้ได้เพื่อทำให้เป็นรัฐบาลที่เข้มแข็ง ซึ่งไม่ใช่รัฐบาลของพรรคใดพรรคหนึ่ง แต่เป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ เป็นรัฐบาลของประชาชน เป็นรัฐบาลของประเทศ เพราะ

ฉะนั้น จึงต้องหาทางออกกันให้ได้ ทุกคนต่างก็มุ่งหวังเข้ามาทำงานการเมืองเพื่อประชาชนด้วยกันทั้งสิ้น และประชาชนก็ยิ่งรอความหวังจากรัฐบาลนี้อยู่” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

## ชี้ไม่ใช่เวทีกิปรายไม่ไว้วางใจ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงเหตุผลในการปฏิเสธไม่ไปแสดงวิสัยทัศน์ในวันโหวตนายกฯ รัฐมนตรี 5 มิถุนายนนี้ว่า เรื่องการแสดงวิสัยทัศน์ ตนได้ตอบไปแล้ว ที่ผ่านมาก็ได้ทำหน้าที่โดยพยายามทำให้ดีที่สุด พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวมากมาย วิสัยทัศน์ของตนคือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายในหลักการสามัญคือการมองอนาคตไปข้างหน้า นั่นคือวิสัยทัศน์และเราได้มีแผนปฏิบัติราชการมาโดยตลอด หลายคนอยากถามว่าวันที่ 5 มิถุนายน จะเป็นอย่างไร จะเกิดอะไรขึ้น ก็ขอให้มองในทางที่ดี อย่าไปมองในทางที่ไม่ดี ตนเชื่อในวุฒิภาวะของบรรดา ส.ส.และ ส.ว. สมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้งหลาย รวมถึงขีดความสามารถ ประสบการณ์ของประธานรัฐสภาทั้งสองท่าน น่าจะทำให้การประชุมในวาระการเลือกนายกฯ ดำเนินการต่อไปได้ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง “ถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวก็อยากให้พูดกันเฉพาะวาระที่กำหนดไว้ในการประชุม ไม่ใช่การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ อันนั้นไว้โอกาสต่อไปแล้วกัน ไม่ใช่เวลาในขณะนี้ ผมคิดว่าวันนี้คนไทยทุกคน มุ่งหวัง คาดหวัง และ

รอเฝ้าฟังการประชุมร่วมรัฐสภาของพวกเรา ผมอยากให้ทุกคนได้มั่นใจในบรรดานักการเมือง ส.ส.ต่างๆ ที่ได้คัดเลือกจากประชาชน

เข้ามาทำหน้าที่ผู้ทรงเกียรติ และทุกคนทราบดีถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในระยะเวลาที่ 10 ปี ทุกคนต้องนำมาเป็นบทเรียนว่าทำอะไรจะไม่เกิดขึ้นอีก ทำอย่างไรให้ประชาชนไม่เบื่อหน่าย ทำอย่างไรให้ประชาชนเชื่อมั่น ทำอย่างไรสิ่งที่ได้หาเสียงไว้ทำตามขั้นตอนตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ ซึ่งทุกอย่างไม่มีอะไรจะได้โดยเร็วทั้งหมด เพราะทั้งหมดจะต้องคำนึงถึงภาระงบประมาณของรัฐด้วย ถ้ายังเป็นแบบเดิมๆ ประเทศไทยจะเสียโอกาสอีกมากมาย” นายกษกล่าว

นายกษกล่าวอีกว่า จากนี้เป็นการปฏิรูปการเมืองในระบบรัฐสภา โดย ส.ส.และ ส.ว.ผู้ทรงเกียรติทั้งหลาย ต้องช่วยให้การปฏิรูปการเมืองของเราเดินหน้าไปด้วยดี ไม่กลับไปสู่ปัญหาเดิมๆ อีก ดังนั้น เราควรเริ่มจากการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แสดงให้เห็นประชาชนมั่นใจว่าเขาเลือกมาแล้วไม่ผิด

เมื่อถามว่า สรุปรว่าไม่ยากให้มีการอภิปรายหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ได้เดินยิ้มออกจากโพเดียม เมื่อได้ยินคำถามถึงกับหุบยิ้มทันที

## ‘วิษณุ’ แจงไร้ข้อห้ามไม่ไปสภา



### ปชป.ร่วมรบ.

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) แถลงหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและ ส.ส. ของพรรคลงมติลับด้วยคะแนน 61 ต่อ 16 เสียง ให้เข้าร่วมกับพรรคพลังประชาชน (พปชร.) จัดตั้งรัฐบาล ที่ทำการพรรค ปชป.เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน



ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ไม่ต้องไปปรากฏตัวในวันประชุมรัฐสภาลงมติเลือกนายกฯ ได้หรือไม่ว่า ในรัฐธรรมนูญและข้อบังคับไม่ได้พูดเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้อำนาจเมื่อถามว่าถ้าจะไป พล.อ.ประยุทธ์ไปได้หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ได้เรียนให้ทราบแล้วว่า ในรัฐธรรมนูญและข้อบังคับไม่ได้กำหนดเอาไว้ว่าต้องทำ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้อำนาจว่าไม่ให้ทำ ฉะนั้น อย่างที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภา ระบุว่าอยู่ที่สมาชิกที่จะเสนอขึ้นมาและมีมติ อย่างไรก็ตาม คนที่เป็นคนนอกและคนที่ถูกเสนอชื่อ จะเป็นใครก็ได้อยู่แล้วในประเทศไทย ฉะนั้น ลองนึกภาพว่าถ้าพรรคเสนอชื่อคนอื่น ไม่ใช่ พล.อ.ประยุทธ์ คนเหล่านั้นจะเดินทางไปสภาแล้วไปยื่นแสดงวิสัยทัศน์ได้อย่างไร

เมื่อถามว่า มีสมาชิกสภาเสนอว่าขออภิปรายก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกฯ นายวิษณุกล่าวว่า ตามข้อบังคับ เขามีสิทธิขอหารือ ซึ่งถ้าประธานอนุญาตก็ทำได้ เมื่อถามว่า หากมีการพุ่งเป้าให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลาออกจากหัวหน้า คสช. ก่อน ประเด็นเหล่านี้หารือหรืออภิปรายได้หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า หารือได้ แต่ผลจะเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบ และตนก็ได้บอกแล้วว่าใครจะเสนออะไรก็เสนอไป แต่สุดท้ายจะออกมาอย่างไร

ก็แล้วแต่ แม้จะจับเป็นมติดอกมา ตนก็เชื่อว่าประธานจะไม่ขอมติ ซึ่งก็คงไม่สามารถไปบังคับกันได้ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญกำหนดว่า ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ใน คสช. จะอยู่ต่อไป จนกระทั่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณรับหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีใครมาทาบถามตนให้ร่วมรัฐบาล

### พปชร.จับมืออีก5พรรคตั้งรบ.

ที่ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมสุโกศล แถมนำพรรคพลังประชาชน (พปช.) นำโดย นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค พร้อมด้วย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรค พร้อมด้วย แกนนำ 5 พรรคการเมือง ประกอบด้วย 1.นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เลขาธิการพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) 2.นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) 3.นายชัชวาลย์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท 4.นายดำรงดี พิเศษ หัวหน้าพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย (รป.) และ 5.นายไพฑูย์ นิตติตะวัน หัวหน้า

พรรคประชาชนปฏิรูป ร่วมกับแถลงข่าวภายหลังพบปะพูดคุยในการเชิญเข้าร่วมจัดตั้ง

รัฐบาล ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก นายอุตตมกล่าวว่า พปชร.ได้รับเกียรติพบปะ 5 พรรคการเมืองในฐานะที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันมาพูดคุยและแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ส่วนที่มีข่าวว่าเชิญทุกคนมาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่รอพรรคอื่นหรือนั้น ยืนยันว่าไม่ใช่ เพราะก่อนหน้านี้เราไปพบพรรคอื่นมาแล้ว ไม่ใช่การตั้งรัฐบาลเสี่ยงข้างน้อย เพราะเจตนารมณ์เรายังเปิดกว้างคือการตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพทำงานเพื่อประชาชนได้ เราหรือแนวทางการร่วมงานพูดคุยเชิงนโยบายแต่ละพรรคมีนโยบายที่ดีกับประชาชนไว้ เมื่อมาทำงานร่วมกันต้องหารือกันให้ชัดเจนว่าจะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างไร จากนั้นจะนำไปสู่การจัดสรรโครงสร้าง และบุคลากรหน่วยงานที่จะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

### พรรคเล็กหนุน'ลุงตู่' คัมแบ็ก

ด้านนายทวีศักดิ์กล่าวว่า รปช.ได้แสดงท่าทีชัดเจนถึงการสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมาเป็นนายกฯ การมาพบและพูดคุยครั้งนี้มีเรื่องนโยบายเพื่อมาผสมผสานในการตั้งนโยบายและแผนเฉพาะหน้า คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับชาวบ้าน

นายสุวัจน์กล่าวว่า ต้องขอบคุณ พปชร. ที่ให้เกียรติเชิญ ชพน.เข้าร่วมรัฐบาล วันนี้เป็นเวลากว่า 2 เดือนกว่า หลังจากการ

## จับขั้วโหวตนายกฯ

กราฟิกมติชนรายวัน  
Matichon DailyGraphic  
(06.06.19)

<b>19 พรรค</b> รวม 254 เสียง	 <p><b>ทศุ</b> 'ประยุทธ์ จันทร์โอชา'</p>	 <p><b>ทศุ</b> 'อนรร จังรุ่งเรืองกิจ'</p>	<b>7 พรรค</b> รวม 246 เสียง
พลังประชารัฐ 116 ประชาธิปัตย์ (ทั้งพรรค) 53 ภูมิใจไทย (ทั้งพรรค) 51 ชาติไทยพัฒนา 10 รวมพลังประชาชาติไทย 5 ชาติพัฒนา 3 พลังท้องถิ่นไท 3 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 ประชาชนปฏิรูป 1 พลังชาติไทย 1 ประชาภาวิวัฒน์ 1 ไทยศรีวิไลย์ 1 พลังไทยรักไทย 1 ครูไทยเพื่อประชาชน 1			เพื่อไทย 136 อนาคตใหม่ 81 เสรีรวมไทย 10 ประชาชาติ 7 เศรษฐกิจใหม่ 6 เพื่อชาติ 5 พลังปวงชนไทย 1

**หมายเหตุ :**  
วันที่ 5 มิ.ย.2562 รัฐสภามีนัดประชุม  
ในวาระเลือกนายกรัฐมนตรี



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 5 มิถุนายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15060

หน้า: 1 (กลาง), 10, 11

Col.Inch: 478.55

Ad Value: 741,752.50

PRValue (x3): 2,225,257.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: หน้าที่ทำมติปชป.61:16รวมรบ. โหวตบึกคู่วันนี้

เลือกตั้งแล้ว พี่น้องประชาชนต่างมีความกังวลใจต่อการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะมาตรการที่ชัดเจนสำหรับเศรษฐกิจจากหน้าจากรัฐบาลใหม่ ดังนั้นพรรคการเมืองจึงจำเป็นต้องมีความร่วมมือกัน แม้ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาจะเป็นครั้งแรกที่เรามีพรรคการเมืองหลากหลายกว่า 30 พรรค ซึ่งเป็นความหลากหลายที่มาจากพี่น้องประชาชน จึงไม่ยากที่จะจัดรัฐบาลที่มีเสถียรภาพได้ ดังนั้น ในฐานะ ขพ.น.มีอายุกว่า 20 ปี จึงมีความจำเป็นและตอบรับคำเชิญของ พปชร.เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้น โดยเห็นถึงความตั้งใจ ทั้งนี้พรรคได้ฝากนโยบาย 9 หน้า 9 โกลไทยไว้ปัญหาสำหรับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งได้หาเสียงไว้ให้ พปชร.พิจารณาไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลด้วย

ด้านนายไพบูลย์กล่าวว่า เป็นกำลังใจในการจัดตั้งรัฐบาลของ พปชร.มาตลอดและจุดยืนของพรรคเราก็สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี มาตั้งแต่ต้น โดยไม่มีเงื่อนไข ส่วนเรื่องนโยบายที่เสนอก่อนหน้านั้น คงสอดคล้องกับนโยบายของ พปชร.อยู่แล้ว โดยจะดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ ใช้คุณธรรมนำการเมือง และเชื่อว่าการบริหารงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จะอยู่บริหารประเทศได้สงบราบรื่นครบ 4 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างแน่นอน

## ยังไม่ตั้งเป้าเสียงเกิน 250

ผู้สื่อข่าวถามว่า การแถลงวันนี้ถือว่า ปิดดีลจัดตั้งรัฐบาลหรือยัง นายอุตตมกล่าวว่า เป็นการมาแสดงตัว เพื่อแสดงเจตนารมณ์

ร่วมกัน ไม่ใช่การปิดดีลอะไร และต้องให้เกียรติในการดำเนินการของพรรคต่างๆ เพราะเป้าหมายของเราคือจัดตั้งรัฐบาลให้หรือเสถียรภาพ เพื่อมีโอกาสทำงานให้ประชาชน ทุกคนมาด้วยความตั้งใจ ส่วนเรื่องการจัดสรรตำแหน่งอะไรเป็นปกติทางการเมืองและสามารถพูดคุยให้ลงตัวได้

เมื่อถามว่า สัญญาณการโหวตเลือกเรื่องนโยบายของพรรค ปชป. และพรรค กท.เป็นอย่างไรบ้าง นายอุตตมกล่าวว่า ต้องให้ทั้งสองพรรคดำเนินการภายในให้เสร็จ อย่าเพิ่งไปพูดก่อน ต้องทำไปตามกระบวนการ เราให้เกียรติทุกพรรค ส่วนกรณีที่พรรค ปชป.เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ถือเป็นเรื่องใหญ่ หากจะแท้จริงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ใช่พรรคใดพรรคหนึ่ง ต้องพิจารณาร่วมกัน

เมื่อถามว่า มั่นใจว่าเป้าหมายของพรรคในการเลือกนายจะใช่เสียง ส.ส.เกิน 250 เสียงหรือไม่ นายอุตตมกล่าวว่า เป็นเป้าหมายของพรรค แต่อย่าเพิ่งไปคาดการณ์ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการและรัฐธรรมนูญอย่าไปคาดการณ์ว่าเสียงจะได้เท่าไร และยังไม่ถึงเวลาที่จะมาพูดว่าจะทำงานเสียงข้างน้อย เราต้องให้ ส.ส.ได้ทำหน้าที่ก่อนในสภาก่อน มั่นใจว่าการโหวตนายจะเป็นอย่างราบรื่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการแถลงข่าวที่เริ่มต้นได้เพียงประมาณ 10 นาทีนั้น นายสมศักดิ์ได้ลุกขึ้นเดินออกจากห้องแถลงข่าว โดยไม่ได้ระบุเหตุผลว่าไปไหน และไม่ได้เดินกลับเข้ามาห้องแถลงข่าวอีก ทั้งนี้ มีรายงานว่าภายหลังการโหวตเลือกนายกฯเสร็จเรียบร้อย

ทาง พปชร.จะนำพรรคร่วมทั้งหมดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการร่วมกันอีกครั้ง

ทั้งนี้ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค พปชร. จะเป็นผู้เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ

## 3มิตรตั้งองค์กรพิทักษ์ลู่คู่อุตุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 12.00 น.ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาตพร้าว กลุ่มสามมิตรเก่า แก่นำพรรคพลังประชารัฐ นำโดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และนายอนุชา นาคาศัย ได้นัด ส.ส.กว่า 30 คน ร่วมรับประทานอาหารและหารือต่อการทำหน้าที่ของ ส.ส.ในสภา รวมทั้งการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 5 มิถุนายน

ภายหลังการหารือกว่า 1 ชั่วโมง นายสุริยะให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้กลุ่มสามมิตรเก่า เราได้มาทานข้าวหารือกันเพื่อหารือแนวทางการช่วยงานพรรค พปชร. และในวันที่ 5 มิถุนายน รัฐสภาจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เราจึงมาปรึกษาหารือกันว่า จะกำหนดตัวบุคคลที่จะอภิปราย สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะแคนดิเดตนายกฯของพรรค เพื่อให้ได้รับเลือกเป็นนายกฯ ซึ่งเราได้กำหนดประเด็นสำคัญให้แต่ละคนได้อภิปราย และหากมีกรณีฝ่ายตรงข้ามอภิปรายไม่เห็นด้วยเราจะชี้แจงได้ในทุกประเด็น โดยทางพรรคคิดว่าประชาชนอยากเห็นการจัดตั้งรัฐบาลให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว เพราะเศรษฐกิจโลกไม่ค่อยดี จึงต้องการให้ตั้งรัฐบาลให้เรียบร้อยและหาก พล.อ.ประยุทธ์ได้รับการเลือกเป็นนายกฯ จะได้ผลักดันนโยบายต่างๆ ที่พรรคได้หาเสียงไว้ เพื่อแก้ปัญหาปากท้องประชาชน เช่น นโยบายทางด้านการศึกษา การค้าขาย

## จับมือตั้งรบ.

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมแกนนำ 5 พรรค ร่วมจับมือแถลงจัดตั้งรัฐบาล และสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯอีกครั้งที่โรงแรมสุโกศล เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน





และสวัสดิการเพื่อประชาชนต่าง ให้ประเทศ  
ได้ฟื้นฟูขึ้นมา

## ฮึมไม่เก็บกระทรวงใหญ่ไร้ที่ยืน

นายสุริยะกล่าวอีกว่า นอกจากนี้เรายัง  
ได้หารือเกี่ยวกับการทำงานในสภา เพื่อให้  
มีศักยภาพมากที่สุด วันนี้ที่เรานัดหารือกัน  
ไม่ได้มีเจตนาเพื่อไปต่อรองตำแหน่งใดๆ ทั้ง  
สิ้น ที่ผ่านมามีว่าตนจะเป็นหนึ่งในแกนนำ  
แต่ไม่เคยออกมากพูดขอตำแหน่งใดๆ สำคัญ  
ที่สุดคือ ทางพรรคเองต้องมีกระทรวงที่ตอบ  
สนองกับนโยบายการหาเสียง หากพรรคไม่  
เก็บกระทรวงสำคัญๆ ไปได้เลย การเลือกตั้งครั้ง  
หน้า ส.ส.ของเราจะไม่มียืน ทั้งนี้เรามั่นใจว่า  
พล.อ.ประยุทธ์จะได้เป็นนายกฯอีกครั้ง ตาม  
กลไกของรัฐธรรมนูญ

## 'เทวัญ' ย้ำมติชน.ร่วมรบ.

ที่พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) นายเทวัญ  
ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค ชพน. พร้อมด้วย  
แกนนำพรรค อาทิ น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล  
ที่ปรึกษาพรรค พล.อ.สุตีวีจันท์ กำลังเอก รอง  
หัวหน้าพรรค นายดล เหวระกูล เลขาธิการ  
พรรค ร่วมแถลงการจัดตั้งรัฐบาลกับ พปชร.

นายเทวัญกล่าวว่า ตามที่นายสุวัจน์  
ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรค ได้ไป  
ร่วมแถลงเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรค  
ปปชร. และได้รายงานผลการหารือมายัง  
คณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการ  
บริหารพรรคจึงได้หารือกันและมีมติอย่าง  
เป็นทางการกับพรรค พปชร. โดยมีเงื่อนไขคือ  
ต้องน่านโยบายของพรรค ชพน. คือ ก้าวหน้า  
ก้าวไกล ไทยไร้ปัญหา ไปร่วมจัดเป็นนโยบาย  
ของรัฐบาลด้วย

"เหตุผลที่พรรค ชพน.เข้าร่วมรัฐบาล  
เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ โดยเฉพาะ  
เรื่องเศรษฐกิจจะได้ไม่หยุดชะงัก เพราะหลัง

การเลือกตั้งผ่านมากกว่า 2 เดือน และยังไม่  
มีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ จึงสมควร  
มีรัฐบาลเข้ามาบริหารเพื่อให้ประเทศเดินหน้า  
และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้" นาย  
เทวัญกล่าว

เมื่อถามว่า การโหวตเลือกนายกฯของ  
พรรค ชพน. เป็นอย่างไร นายเทวัญกล่าวว่า  
ส.ส.ของพรรคทั้ง 3 คน จะโหวตเลือกนายกฯ  
ที่พรรค พปชร.เสนอ คือ พล.อ.ประยุทธ์เป็น  
ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่มีแตกแถว

## รับ7พรรคปชต.กังวลงูเห่า

ที่ศูนย์บริการประชาชน ตรงข้ามท่าเนียบ  
รัฐบาล นางลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรค  
เพื่อไทย เป็นตัวแทน 7 พรรคการเมืองที่  
ลงสัตยาบัน ป้องกันการสืบทอดอำนาจของ  
คสช. กล่าวถึงการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวต  
เลือกนายกฯ ในวันที่ 5 มิถุนายน ว่าอยาก  
ให้ประชาชนติดตามอย่างใกล้ชิดว่า 500 เสียง  
จากประชาชนที่มอบมา มีพรรคใดที่รับปาก  
ประชาชนว่าจะหาหนุ่ยใครและไม่หนุ่ยใคร ในวัน  
ที่ 5 มิถุนายนนี้ จะได้เห็นพรรคใดก็ตามที่  
พูดไว้กับประชาชนหรือไม่ ทั้งนี้ 7 พรรคฝ่าย  
ประชาธิปไตยยึดมั่นอยู่ที่ 246 เสียง ซึ่งถือ  
เป็นจุดแข็งของฝ่ายประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม  
ยอมรับว่ากังวลในเรื่องงูเห่า แต่เชื่อ  
ว่าไม่มีแน่นอน จึงอยากฝากไปยังนักการเมือง  
ทุกท่าน ว่าการเป็นงูเห่านั้นเป็นสิ่งที่ไร้เกียรติ  
และไร้จริยธรรม ไม่ควรเกิดขึ้นในยุคนี้ โดย  
วันนี้มั่นใจและเชื่อใจในเกียรติของ ส.ส.ทั้ง  
7 พรรคการเมือง ซึ่งเป็นคนที่ยึดมั่นต่อระบบ  
ประชาธิปไตย มากกว่าเงินที่มาซื้อเสียง

## 'ชวน' ไม่เข้าประชุมส.ส.ปชป.

ที่พรรค ปชป. นายชวน หลีกภัย ประธาน  
สภาผู้แทนราษฎร และประธานสภาที่ปรึกษา  
พรรคประชาธิปัตย์ เดินทางออกจากที่ทำการ  
พรรค โดยไม่ได้รอเข้าร่วมการประชุม  
ส.ส.ของพรรคในการตัดสินใจว่าจะร่วมหรือ  
ไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรค พปชร. โดยนายชวน  
กล่าวก่อนออกเดินทางว่า "ไปดูงานที่รัฐสภา  
ใหม่หน่อยตอนนี้"

ด้านนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้า  
พรรค ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ถึงข่าวการจะ  
ลาออกจากตำแหน่ง ส.ส. ถ้าพรรค ปชป.เข้า  
ร่วมรัฐบาล โดยกล่าวว่าที่เล่นที่จริงว่า "จะออก  
ไปไหนละจ๊ะ" เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามถามย้ำ  
เรื่องนี้ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า "ไปประชุมแล้ว  
ครับ" ก่อนจะรีบเดินไปยังห้องประชุม ชั้น  
3 ตึก ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ภายในที่ทำการ  
พรรค

ขณะที่นายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา  
และนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ส.ส.บัญชี  
รายชื่อ พร้อมด้วยเพื่อน ส.ส.ในกลุ่ม อาทิ  
นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ส.ส.บัญชีรายชื่อ  
นายจตุร โกรธฤษย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และอดีต  
เลขาธิการพรรค นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย  
ส.ส.ตรัง นายอิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ  
น.ส.บุญฤดีดา แน่น สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี  
และเป็นบุตรสาวของนายอิสสระ ได้เดินเข้า

มาในที่ทำการพรรคด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม โดย  
นายถาวร กล่าวหยอกล้อกับผู้สื่อข่าวว่า "เป็น  
ใจ วันนี้พี่หล่อไหม"

## 'มาร์ค-เทพไท' ไม่เห็นด้วย

ในการประชุมร่วมคณะกรรมการบริหาร  
(กก.บห.) และส.ส.ปชป. บรรยายภาคในการ  
ประชุม ได้มีการเปิดโอกาสให้ ส.ส. แสดง  
ความคิดเห็นและเหตุผลที่ว่าควรจะสนับสนุน  
พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ และควรเข้า  
ร่วมรัฐบาลกับพรรค พปชร.หรือไม่ โดย  
นายอภิสิทธิ์ได้อภิปรายว่า ไม่เห็นด้วยที่จะ  
โหวตให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯเพราะ  
ขาดคุณสมบัติความเป็นนายกฯ และพรรค  
ปชป.ควรจะยึดอุดมการณ์มากกว่าที่จะเลือก  
เผด็จการสืบทอดอำนาจ แต่หากทางพรรค  
จะมีมติอย่างไรก็ไม่ขัดข้อง และขอให้ไม่ต้อง  
มากังวลที่ตน เช่นเดียวกับนายเทพไท เสน  
พงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ที่อภิปรายไม่เห็น  
ด้วยที่จะร่วมรัฐบาลโดยมี พล.อ.ประยุทธ์  
เป็นนายกฯ แต่หากทางพรรคมีมติอย่างไร ก็  
พร้อมปฏิบัติตาม

ขณะที่ ส.ส. ส่วนใหญ่ เห็นด้วยที่จะเข้า  
ร่วมรัฐบาล เพราะเสียงประชาชนส่วนใหญ่  
ต้องการให้ร่วมด้วย นอกจากนี้ยังอภิปรายกัน  
ถึงกรณีที่แกนนำพรรคพลังประชารัฐบางส่วน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสามมิตรที่ออกมา  
เคลื่อนไหวหลายครั้งโดยแสดงความไม่พอใจ  
กับข้อตกลงการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรี

(อ่านต่อหน้า 11)

## ต่อจากหน้า 10

## โหวตบึกดู

## เห็นด้วย61ต่อ16ดออกเสียง2

หลังจากการแสดงความคิดเห็นของที่  
ประชุม ระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็น  
ด้วยกับการเข้าร่วมรัฐบาล เป็นไปอย่างหลากหลาย  
ทั้งนี้ หลังจากใช้เวลาประชุมกันนาน  
5 ชั่วโมง นายวิรัช ร่มเย็น นายทะเบียน  
พรรค และอดีต ส.ส.ระนอง เสนอให้ใช้วิธี  
ลงคะแนนลับ เพื่อให้เกิดความสบายใจและ  
ไม่ต้องเกรงใจซึ่งกันและกัน ซึ่งผลคะแนน  
ปรากฏว่าฝ่ายที่เห็นด้วยกับการร่วมรัฐบาลมี  
61 เสียง ขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย มี 16 เสียง  
งดออกเสียง 2 เสียง บัตรเสีย 1 ใบ มีผู้เข้า



ประชุม 80 คน จากทั้งหมด 81 คน โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ไม่เข้าประชุม รายงานข่าวแจ้งว่า การประสานงานระหว่างพรรค พชร.กับ ปชป.ในเรื่องโควตาตำแหน่งรัฐมนตรีได้เสร็จสิ้นลงเมื่อคืนวันที่ 3 มิถุนายน โดย ปชป.ได้ 8 ที่นั่ง 7 คน ได้แถลงนโยบายควรรัฐมนตรีว่าการ และ 3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และได้ 4 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ จะมีการประชุม กก.บห.อีกครั้งเพื่อจัดสรรคนลงแต่ละกระทรวง

### ‘จรินทร์’แถลงยันพชร.รับ3ข้อ

นายจรินทร์ วัฒนวิเศษ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) แถลงภายหลังการประชุม ส.ส.และกรรมการบริหารพรรคว่า หลังจากพรรค ปชป.มอบหมายให้เลขาธิการพรรคไปทำหน้าที่ประสานงาน โดยเลขาธิการพรรคได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประสานงานได้ข้อยุติแล้ว โดยเงื่อนไขที่พรรคได้นำเสนอได้รับการตอบรับทั้ง 3 ข้อ คือ 1.เรื่องนโยบายแก่นจน สร้างคนสร้างชาติ 2.การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้รับการยอมรับเช่นกัน 3.เงื่อนไขการบริหารราชการแผ่นดินให้ไปอย่างสุจริต โดยพรรคแจ้งว่าหากผิดไปจากเงื่อนไข อาจทบทวนเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาล

### มุ่งปิดสวิตซ์คสช.-เร่งแก้ศก.

นายจรินทร์กล่าวว่า ตระหนักดีว่าประชาชนเลือก ส.ส.ปชป. 53 คน เป็นข้อจำกัดบางประการ ทำให้ไม่ว่าตัดสินใจไปทางไหนย่อมมีเสียงวิจารณ์ทางบวกและลบ การตัดสินใจจึงต้องยึดประโยชน์ประเทศมากกว่าพรรคด้วยเหตุผลว่า 1.เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นความไม่แน่นอนทางการเมือง 2.ให้ประเทศมีรัฐบาลซึ่งมีเสียงข้างมากในสภา 3.ให้ประเทศได้ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง โดยเฉพาะเกษตรกร ชาวสวน ชาวประมง มีหลักประกันรายได้ โดยนโยบายประกันรายได้เกษตรกรของพรรคไปปฏิบัติ 4.การตั้งรัฐบาลใหม่โดยเร็ว อีกนัยยะหนึ่ง เป็นเสมือนการหยุดอำนาจ หรือปิดสวิตซ์ คสช. เพราะคสช.จะหมดอำนาจต่อเมื่อรัฐบาลใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณหรือเข้าปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น 5.เงื่อนไขการร่วมรัฐบาลของพรรค ปชป.

คือเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็เพื่อนำประเทศไปสู่ประชาธิปไตยยิ่งขึ้น โดยปลดล็อกหมวดที่ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ทำได้ยากยิ่ง หรือเกือบทำไม่ได้เลย โดยแก้ไขมาตราตอนนี้ก่อน ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้ด้วยกติกาปกติ เพื่อป้องกันการฉีกรัฐธรรมนูญในอนาคต ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงมีมติเข้าร่วมรัฐบาล และมีมติสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ตามพรรคพลังประชารัฐ เหมือนที่ พชร.เคยสนับสนุนนายชวนเป็นประธานรัฐสภา

### ดันรบ.เจ้าภาพแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายจรินทร์เคยหาเสียงว่าการมี ส.ว.โหวตนายกฯ เท่ากับประชาธิปไตยวิปริต นายจรินทร์กล่าวว่า เคยบอกว่าประชาธิปไตยประกอบด้วยประชาธิปไตยสุจริต วิปริต และทุจริต การร่วมรัฐบาลด้วยเงื่อนไขแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือทางหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาประชาธิปไตยวิปริต นายจรินทร์กล่าวตอบคำถามถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกว่า เรื่องใหญ่ของรัฐธรรมนูญ นอกจากไม่เป็นประชาธิปไตยแล้ว ยังได้แก่การกำหนดวิธีแก้ไขรัฐธรรมนูญ นอกจากใช้เสียงข้างมาก ยังกำหนดเงื่อนไขว่าต้องได้เสียงฝ่ายค้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และ ส.ว.อีก 1 ใน 3 และยังต้องทำประชามติในบางประเด็น เรียกว่าเกือบปิดประตูชาติ ปชป.เห็นว่าจุดเริ่มต้นของการนำประเทศไปสู่ประชาธิปไตย คือต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญสะเดาะกุญแจมาตรานี้ให้หลุดออกไป ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ตามหลักการ คือใช้เสียงข้างมากของ ส.ส.และ ส.ว. เพื่อเปิดประตูไปสู่การแก้มาตราอื่นๆ หรือประเด็นอื่นๆ

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า เรื่องนี้ได้รับการยอมรับในหลักการ ซึ่ง ปชป.ขอให้รัฐบาลบรรจุเรื่องนี้เป็นนโยบายรัฐบาลด้วย เท่ากับว่ารัฐบาลควรรับเป็นเจ้าภาพในการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ อย่างน้อยในประเด็นนี้ เป็นประเด็นต่ำสุด ส่วนเงื่อนไขเรื่องเวลาทางเลขาธิการจะไปพูดคุย เมื่อร่างนโยบายจะได้กำหนดเรื่องนี้ไว้

นายจรินทร์ ยังตอบคำถามถึงการสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์ต้องเป็นนายกฯที่ถูกรตรวจสอบได้ตามวิถีทางประชาธิปไตย ต้องมาสภาฯ ต้องพร้อมถูกผู้ตั้งอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่มีสิทธิได้รับการยกเว้นใดๆ เราไม่เห็นด้วยหากนายกฯไม่มาสภาฯ นายกฯในระบบรัฐสภาต้อง

มาสภาฯ ปชป.ปฏิบัติอย่างนี้ทุกครั้งที่เราเป็นนายกฯและรัฐบาล

### ‘มาร์ค’ให้รอดูโหวตนายกฯ

ด้านนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค ปชป. เมื่อถูกถามว่าพรรคมีมติต่าออกไปจากที่เคยแสดงจุดยืนไว้ จะลงมติโหวตเลือกนายกฯในวันที่ 5 มิถุนายน อย่างไร นายอภิสิทธิ์ตอบว่า “เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทราบแล้วครับ”

เมื่อถามว่า จะโหวตตามที่พรรค ปชป.มีมติหรือไม่ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า “เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทราบแล้วครับ”

ทั้งนี้ หลังการประชุม นายอภิสิทธิ์เดินทางออกจากที่ทำการพรรคทันทีด้วยสีหน้าเรียบเฉย โดยมีกลุ่มแฟนคลับมอบของให้กำลังใจ

ด้าน นายเทพ เทพ เสน พงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค ปชป. กล่าวว่า แม้นไม่เห็นว่าไปเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรค พชร. แต่ตนเคารพเสียงข้างมาก โดยตนจะโหวตตามมติพรรค ไม่บิดพลิ้ว ทั้งนี้ ทุกคนต้องเคารพมติพรรค ส่วนกรณีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค ปชป. แม้มีผู้เสนอให้สิทธิแก่นายอภิสิทธิ์สามารถลงคะแนนได้อิสระ แต่ว่านายอภิสิทธิ์ไม่ยอมรับสิทธิดังกล่าว เชื่อว่านายอภิสิทธิ์จะทำตามมติของพรรค ในการประชุมพรรคนายอภิสิทธิ์ยังคงมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ไม่เครียด และไม่พูดถึงเรื่องการลาออกจาก ส.ส.

ด้านนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค ปชป. กล่าวถึงกระแสข่าวลือว่านายอภิสิทธิ์จะลาออกจาก ส.ส. ว่าในที่ประชุมนายอภิสิทธิ์ไม่มีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว มีเพียงแต่การอภิปรายถึงเหตุผลว่าเหตุใดพรรค ปชป.จึงไม่ควรเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรค พชร.เท่านั้น

เมื่อถามว่า หากนายอภิสิทธิ์ลาออกจริงจะมีผลอย่างไรต่อพรรคหรือไม่ นายพีระพันธุ์กล่าวว่า “พรรคไม่ได้มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของ ดังนั้น จะมีใครออกไปสักกี่คน จะเป็นอะไรล่ะ”

### พท.หนุนยกมือโหวต‘ธนาธร’

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทย (พท.) ว่าแกนนำพรรค อาทิ พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ หัวหน้าพรรค นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรค นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรค นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรค เป็นต้น เรียกประชุม ส.ส.ทั่วประเทศ เพื่อ



รับฟังความคิดเห็นและขอมติจากที่ประชุมว่าจะส่งบุคคลของพรรคเข้าชิงตำแหน่งนายกฯ หรือไม่ ในการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกฯ ในวันที่ 5 มิถุนายน โดยที่ประชุมใช้เวลาหารือนานกว่า 2 ชั่วโมง

จากนั้น นายภูมิธรรมแถลงภายหลังการประชุม ส.ส.พรรคฯ ที่ประชุมได้มีการพูดคุยใน 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ 1.การทำหน้าที่ในสภาเพื่อโหวตนายกฯ ในวันที่ 5 มิถุนายน และ 2.การตัดสินใจส่งบุคคลชิงนายกฯหรือไม่ ซึ่งแม้พรรค พท.จะได้ ส.ส.เป็นอันดับหนึ่งแต่ไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ เนื่องจากกติกาที่พิกลพิการ เราจึงจำเป็นต้องประสานกับพรรคต่างๆ ซึ่งพรรคได้ตั้งเป้าหมายไว้ คือไม่ให้มีการสืบทอดอำนาจ แก่รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการให้ ส.ว.โหวตเลือกนายกฯ และกติกาดังกล่าวที่ถูกรื้อถอนมา ดังนั้นเราจึงมีมติว่าในการโหวตเลือกนายกฯ ในวันที่ 5 มิถุนายน พรรค พท.จะไม่เสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ แข่งในสภาและจะสนับสนุนแนวทางของทั้ง 7 พรรคที่เปิดโอกาสให้นายธนกร จรุงเรืองกิจ หัวหน้าพรรค อนาคต. ได้แข่งขันกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เรายังรักษาสัญญาที่ให้ไว้ว่า จะไม่เป็นเงื่อนไข โดยไม่ขอรับตำแหน่งใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อให้แนวร่วมที่จับมือร่วมกันได้ทางคลี่คลาย กฎกติกา รัฐธรรมนูญที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคของประเทศ

## เตรียมญัตติอภิปรายเพียง

ด้านนายชูศักดิ์กล่าวว่า พรรค พท.เตรียมประเด็นเสนอญัตติอภิปรายนายกฯหลายประเด็น อาทิ คุณสมบัติต้องห้ามนายกฯเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 160 หรือไม่ กรณี พล.อ.ประยุทธ์คัดเลือก ส.ว. 250 คน แล้วมาเลือก พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งดูแล้วไม่เป็นกลางทางการเมือง จะเข้าข่ายขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่ ส่วนการอภิปรายจะวุ่นวายหรือไม่ อยู่ที่การควบคุมของประธานสภาและอยู่ที่ว่าจะมีการเปิดให้อภิปรายอย่างกว้างขวางหรือไม่

เมื่อถามว่า ประเด็นที่พรรค พท.เตรียมไว้มีมาก คาดว่ากระบวนการเลือกนายกฯจะจบในวันที่ 5 มิถุนายน หรือไม่ นายชูศักดิ์กล่าวว่า ดูแล้วประเด็นที่จะอภิปรายมีอย่างกว้างขวาง ตนไม่มั่นใจว่าจะจบ

## จัดทัพของภจท 'บึกดู'

รายงานข่าวจากพรรค พท.แจ้งว่า ในการประชุมสภาเพื่อโหวตนายกฯ จะมีตัวแทนจากฝั่งพรรค อนาคต. เป็นผู้เสนอชื่อนายธนกร หัวหน้าพรรค อนาคต. ในที่ประชุมเองตามระเบียบข้อบังคับ ส่วนการประชุมสภาเพื่อโหวตนายกฯ พรรค พท.ได้เซตที่มอภิปรายขึ้นมาจำนวนหนึ่ง อาทิ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. นายไพจิต ศรีวรขาน ส.ส.นครพนม นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม และนายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม เพื่อประท้วงในสภา โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ญัตติ คือ 1.ญัตติเรื่องคุณสมบัตินายกฯของพรรค พท.ที่ขัดรัฐธรรมนูญ และ 2.ญัตติประท้วงเรื่อง ส.ว.ซึ่งฝากประชาธิปไตยให้โฆษกของ 7 พรรคร่วม ดำเนินการเปิดเรื่องไปแล้วในช่วงเช้าวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ นพ.ชลน่านจะเป็นผู้เสนอญัตติตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ก่อน จากนั้น พรรค อนาคต. และพรรคอื่นๆ ในฝากประชาธิปไตยจะรับลูกตลอดการประชุม ซึ่งรายงานข่าวระบุว่าได้มีการพูดคุยกับ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาแล้ว โดยนายชวนจะเปิดโอกาสให้อภิปรายอย่างเต็มที่ด้วย

### พรรค พท.จ่อคัดค้าน 'ธนกร' เต็มที่

ที่พรรค พท. มีการประชุม ส.ส.ทั้งหมดของพรรค เพื่อเตรียมความพร้อมในการโหวตนายกฯ รัฐมนตรี ที่พรรค พท. มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ ที่สุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ ชิงกับนายธนกร จรุงเรืองกิจ หัวหน้าพรรค อนาคต. ในฐานะแคนดิเดตนายกฯ จาก 7 พรรคการเมือง ในวันที่ 5 มิถุนายนโดยมีการแกนนำของพรรคเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง นำโดยนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรค นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรค รวมถึงแกนนำกลุ่มต่างๆ อาทิ นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท นายวิรัช รัตนเศรษฐ นายเอกราช ช่างเหลา และนายสุพล ฟองงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ

โดยที่ประชุมได้ประเมินสถานการณ์เพื่อรับมือ 7 พรรค ที่คาดว่าจะหือบายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัตินายกฯ จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และเรื่องการขอให้แคนดิเดตนายกฯของแต่ละฝ่ายมาแสดง

วิสัยทัศน์ ซึ่งประเด็นสุดท้ายนี้ ฝ่ายพรรค พท.เตรียมเสนอญัตติให้ประธานรัฐสภาจัดสรรเวลาให้แต่ละฝ่ายอภิปรายข้อดีข้อเสียแทนแคนดิเดตนายกฯ พร้อมปล่อยเวลาให้ฝ่าย พท.ได้อภิปรายประเด็นต่างๆ อย่างเต็มที่ แต่จะไม่ยอมให้แคนดิเดตนายกฯของแต่ละฝ่ายมาโชว์วิสัยทัศน์ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บังคับและที่ผ่านมาไม่เคยให้ผู้ที่เป็แคนดิเดตนายกฯมาแสดงวิสัยทัศน์ก่อนและหากฝ่าย พท.จะเสนอญัตติ เพื่อขอให้ นายธนกรเข้ามาแสดงวิสัยทัศน์ในรัฐสภาทางพรรค พท.จะคัดค้านอย่างเต็มที่ เพราะศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ชั่วคราว จึงถือว่าเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีสิทธิอภิปรายในรัฐสภาได้ ซึ่งประเด็นนี้ อาจต้องตัดสินใจด้วยการลงมติ

## ส่งองครักษ์ป้อง-ส.ว.แจ่มด้วย

ทั้งนี้ พรรค พท.ได้วางตัว ส.ส.ของพรรคในการตอบโต้และชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่ฝ่ายตรงข้ามหือบายขึ้นมา ขณะเดียวกัน จะมีบุคคลที่คอยตัดบทฝ่ายตรงข้ามหากมีการอภิปรายนอกประเด็น ประมาณ 20 คน อาทิ นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร นายวิเชียร ชวลิต นายทะเบียนสมาชิกพรรค นางทัศนีย์ รัตน์เศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา นางปาริณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี รวมถึง ส.ส.กทม.ให้ขึ้นอภิปรายแจ้งเกิดในสภา นอกจากนี้ ในส่วนของ 250 ส.ว. พรรคยังได้ประสานกับ ส.ว. 15 คน ที่จะมีส่วนในการอภิปรายครั้งนี้ด้วย

ในที่ประชุมยังเชื่อว่า บรรยากาศการโหวตนายกฯจะแตกต่างจากการเลือกประธานและรองประธานสภาที่ผ่านมา เพราะเชื่อว่านายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา จะเข้มงวดในกฎระเบียบและข้อบังคับ แต่ทางพรรค พท.ประเมินว่า อีกฝ่ายจะพยายามยืดเวลาไม่ให้เกิดการโหวตนายกฯ เสร็จสิ้นโดยเร็ว ซึ่งคาดกันไว้จะไม่ต่ำกว่าเที่ยงคืนของวันที่ 5 มิถุนายน และหากไม่เสร็จสิ้นก็มีโอกาสที่ประธานรัฐสภาจะนัดประชุมในวันถัดไป อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมพรรคยังได้เน้นย้ำว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเที่ยงคืน ให้ ส.ส.ทุกคนต้องอยู่ในห้องประชุมและบริเวณใกล้เคียงเท่านั้นเพื่อให้พร้อมตลอดเวลาหากมีการลงมติ

## 'ธนกร'ประกาศพร้อมเป็นนายกฯ



ที่พรรคคอนาคตใหม่ (อนค.) นายธนารธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค แถลงว่า วันนี้เป็นวันสำคัญของประเทศไทย ในการชี้ทิศทางว่าประเทศจะเดินไปในทิศทางใด จะอยู่กับระบอบ คสช. หรือจะเลือกนำประเทศไทยกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยอีกครั้ง ทั้งนี้ ส.ส.จากพรรค อนค.จะเสนอชื่อตน เป็นนายกรัฐมนตรี ตนขอใช้โอกาสนี้กราบเรียนกับพี่น้องประชาชนว่า ธนารธร จึงรุ่งเรืองกิจ พร้อมเป็นแคนดิเดตนายกฯ

“ผมพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณพรรคเพื่อไทย พรรคที่ได้รับเสียงจากประชาชน ทำให้มีจำนวน ส.ส.มากที่สุด แสดงสปิริตที่น่ายกย่อง ไม่ผูกมัดกับผลประโยชน์ ซึ่งนี่เป็นการแสดงออกทางการเมืองที่น่านับถือ ผมขอขอบคุณ ส.ส.เพื่อไทยทุกท่านที่ให้โอกาสให้เรา รวมทั้งพรรคการเมือง และ ส.ส. ที่ร่วมลงนามสัตยาบันต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ คสช. ทั้ง 7 พรรค ผมซาบซึ้งใจและจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด” นายธนารธรกล่าว

เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ว่าหลังจากที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นแคนดิเดตนายกฯ แล้วจะถูกอำนาจพิเศษทางการเมืองเข้าแทรกแซง นายธนารธรกล่าวว่า ไม่กังวล และมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเอง รวมถึงพร้อมชี้แจงทุกคดีและข้อร้องเรียน นอกจากนี้ ยังพร้อมให้มีการอภิปรายเรื่องคุณสมบัติในการเป็นแคนดิเดตนายกฯ และขอยืนยันว่าคดีของตนนั้นเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการเป็น ส.ส. ไม่ใช่คุณสมบัติของการเป็นแคนดิเดตนายกฯ

## เข้าสภาจ่อโชว์วิสัยทัศน์

น.ส.พรรณีการ์ วานิช โฆษกพรรคคอนาคตใหม่ (อนค.) กล่าวว่า นายธนารธรจะเดินทางไปที่สภา เพื่อรับฟังการประชุมที่ห้องประชุม ส.ส.ของพรรคภายในอาคารรัฐสภา ซึ่งแม้จะไม่สามารถเข้าไปในห้องประชุมร่วมได้ แต่ถ้ามีการอนุญาตให้แสดงวิสัยทัศน์ นายธนารธรจะเข้าไปแสดงวิสัยทัศน์ในฐานะแคนดิเดตนายกฯ ไม่ใช่ในฐานะ ส.ส. อย่างไรก็ตาม หากสุดท้ายคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นการตัดสิทธินายธนารธรไม่ให้เป็น ส.ส. แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ระบุว่านายกฯต้องเป็น ส.ส. ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นด้วย แต่เมื่อการเดินทางของเรามาถึงจุดนี้ คงเป็นสิ่งที่สังคมได้เห็น เราทำอย่างเต็มที่ แต่หัวหน้าพรรคของเรากลับไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในสภา จึงถือว่า

นายธนารธรมีศักดิ์และสิทธิทุกประการในการดำรงตำแหน่งนายกฯ

เมื่อถามถึงกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ระบุว่า การแสดงวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตนายกฯ นั้นทำไม่ได้ น.ส.พรรณีการ์กล่าวว่า นายชวน ในฐานะประธานสภาย่อมทราบดีเรื่องข้อบังคับของสภา มากกว่านายไพบูลย์ ซึ่งนายชวนได้ยืนยันแล้วว่า การแสดงวิสัยทัศน์นั้นสามารถทำได้ ดังนั้น พรรคคอนาคตใหม่ ย่อมยึดถือคำพูดของประธานสภามากกว่า นายไพบูลย์

## 7พรรคจี้เปิดช็อกก.เลือกส.ว.

ที่ศูนย์บริการประชาชน ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล ตัวแทน 7 พรรคการเมือง ที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตย ประกอบด้วย นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.), น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรคคอนาคตใหม่ (อนค.), น.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา รองเลขาธิการพรรคเสรีรวมไทย (สท.), นายประพันธ์ เอี่ยมศิริ โฆษกพรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม.), นายสุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชาชนชาติ (ปช.), น.ส.เกศปริยา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติ (พช.) และตัวแทนจากพรรคพลังประชาชนไทย ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เรียกร้องให้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกระบวนการสรรหา ส.ว. ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน

นางลดาวัลลิ์กล่าวว่า คสช.ต้องเปิดเผยรายชื่อและกระบวนการสรรหา ส.ว. ให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ เพื่อจะได้ตรวจสอบว่ามีการดำเนินการที่ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหา ส.ว. นั้นเป็นบุคคลใน คสช. และเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลด้วย หากข้อเท็จจริงเป็นไปตามข้อมูลนี้ ถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 269 (1) นอกจากนี้ ยังพบว่า ส.ว.ที่ได้รับการสรรหา ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่อยู่ในกองคาพยพเดียวกับ คสช. และยังมีอำนาจเลือกนายกฯด้วย ทั้งนี้ ถ้าได้รายชื่อคณะกรรมการสรรหา ส.ว.ทั้งหมด ก็จะได้นำไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

## 'บึกบ้อม'ยังไม่เปิดชื่อทีมเพ้นส.ว.

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีนี้ 7 พรรคการเมืองที่ลงสัตยาบันต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ คสช. เรียกร้องให้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหา ส.ว.ว่า ยังไม่ทราบว่าจะเปิดเผยได้เมื่อใด แต่เชื่อว่าไม่เป็นปัญหาต่อการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 5 มิถุนายน ที่อาจจะมีการอภิปรายเกี่ยวกับที่มาของ ส.ว. ดังนั้น จึงเป็นเรื่องของประธานสภาที่จะควบคุมการประชุม เชื่อว่านายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร สามารถดูแลได้

เมื่อถามว่า คิดว่าในวันที่ 5 มิถุนายน การโหวตนายกฯจะแล้วเสร็จหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่รู้ แต่หากเลือกเสร็จได้เร็ว ก็จะเป็นเรื่องดี ส่วนการจัดตั้งรัฐบาลที่นำโดยพรรค พปชร. ซึ่งยังไม่ลงตัวนั้นส่วนตัวไม่ทราบ เพราะไม่ได้เกี่ยวข้อง และพรรค พปชร.ก็ไม่เคยร้องขอให้เข้ามาช่วยในส่วนนี้ด้วย เพราะเป็นเรื่องของพรรคที่จะดำเนินการประสานงานกันเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองทำกันเอง ไม่เกี่ยวข้องตนอยู่บ้าน

เมื่อถามว่า ที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่าโดยตลอดว่า พล.อ.ประวิตรอยู่เบื้องหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า กระแสข่าวที่ออกมาจากสื่อทั้งหมดนั้น จะไปทำอะไรได้

เมื่อถามว่า จะช่วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำงานต่อในรัฐบาลหน้าหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ยังไม่รู้ ถามต่อว่า ตอนนี้ยังไม่เก็บของออกจากที่ทำงานใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ที่เล่นที่จริงว่า เก็บไปหมดแล้ว

## อนค.ยื่นสอบคุณสมบัตินายกฯ

ที่รัฐสภาใหม่ เกียกกาย นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคคอนาคตใหม่ (อนค.) พร้อมด้วย ส.ส.พรรคคอนาคตใหม่ ทั้ง 80 คน เข้ายื่นเอกสารคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้วินิจฉัยสมาชิกภาพของ ส.ส. เนื่องจากเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ หลังจากพรรค อนค.ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเข้าข่ายจำนวน 30 คน รวมถึงยื่นหนังสือขอเสนอญัตติ เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ด้วย โดยมีนายเจษ อนุกุลโกคาร์ตัน ผบ.กลุ่ม



งานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับหนังสือทั้ง 2 ชุด

นายปิยนุตรกล่าวว่า วันนี้ ส.ส.พรรคอนาคต. เดินทางมายื่นเอกสารต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร 2 รายการ คือ 1.ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 เข้าชื่อ ส.ส.จำนวน 1 ใน 10 ขึ้นไป ร้องขอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่า มี ส.ส. ที่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และ 2.ยื่นเรื่อง ขอยื่นญัตติให้สภาผู้แทนราษฎร มีการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ

## ยื่นสอบ30ส.ส.ปมหุ้นสื่อ

นายปิยนุตรกล่าวอีกว่า เรื่องแรกเป็นการใช้สิทธิตามมาตรา 82 ซึ่งเคยแถลงข่าวก่อนศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องและให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ยุติการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ว่าจำเป็นต้องขอสงวนสิทธิ์ในการใช้วิธีการ ช่องทาง การร้องเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามของ ส.ส. ที่ถือหุ้นสื่อในทำนองเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราตรวจสอบแล้ว มี ส.ส.หลายคนถือหุ้นบริษัทต่างๆ ที่หนังสือวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้นมีเรื่องการประกอบกิจการสื่ออยู่ โดยรายชื่อของ ส.ส. 30 คนนั้น ประกอบด้วยพรรคพลังประชาชนรัฐ (พปชร.) 27 คน พรรครวมพลังประชาชนไทย (รปช.) 1 คน พรรคประชาภิวัฒน์ 1 คน และพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) 1 คน อาทิ นายณัฐวุฒิ ทัพสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชาชนรัฐ (พปชร.) นางพิชชารัตน์ เลหาพงศ์ชนะ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชาชน นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พปชร. นายฐานิสร์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว พปชร. น.ส.ปาริณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พปชร. ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชนไทย เป็นต้น

“ตามกระบวนการแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะไม่มีอำนาจในการใช้ดุลพินิจใดๆ ต้องส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียว ถ้ารายชื่อ ส.ส.ที่ลงชื่อนั้นครบ 1 ใน 10 และถ้าหากใช้มาตรฐานที่เท่าเทียมกันกับกรณีของนายธนาธร ซึ่ง กกต.ส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญ และมีคำสั่งรับคำร้องและสั่งหยุดการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ถ้าใช้มาตรฐานเดียวกัน น่าจะเชื่อได้ว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องภายใน 7 วัน และมีคำสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเช่นกันสำหรับ ส.ส.ทั้ง 30 คน” นายปิยนุตรกล่าว

## อดีตส.ส.ข้องใจแค้นปชป.งอก

ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายพีระวิทย์ เรืองลีตลภาค หัวหน้าพรรคไทรักธรรม เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้พิจารณาและมีความเห็นเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาเพิกถอนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม และให้การประกาศรับรองคน กลับเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อตามกฎหมาย

นายพีระวิทย์กล่าวว่า ได้รับผลกระทบจากการที่ กกต.คำนวณคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประกาศผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ คือ น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี พรรค พปชร. และ น.ส.จิตภัสร์ ตัน กฤดากร พรรค ปชป. แต่เมื่อไปตรวจสอบพบว่ามีความผิดปกติของคะแนน โดยคะแนนของพรรค ปชป. ในคะแนนรวมทั้งประเทศที่ กกต.ประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ระบุพรรค ปชป.ได้รับคะแนน 3,947,726 คะแนน และต่อมา กกต.ได้สั่งให้นับคะแนนใหม่ในเขต 1 จังหวัดนครปฐม คะแนนรวมของพรรค ปชป. ลดลงประมาณ 50 คะแนน ใน 6 หน่วย 5 จังหวัด พรรค ปชป.ก็ได้คะแนนรวมมาใหม่ไม่ถึง 200 คะแนน แต่เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และ ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง รวม 349 คน กลับพบว่าพรรค ปชป.มีคะแนน

3,957,620 คะแนน จึงเกิดข้อสงสัยว่าคะแนนของพรรค ปชป.ทำไมจึงเพิ่มขึ้นจากคะแนนวันที่ 28 มีนาคม ทั้งที่ในข้อเท็จจริงแล้วเมื่อมีการนับใหม่และคะแนนได้น้อยกว่าเดิม แต่คะแนนรวมทำไมจึงเพิ่มขึ้นถึง 9,894 คะแนน

## ขอศาลคุ้มครองโหวตนายกฯ

“ความผิดปกติเหล่านี้จึงทำให้ผมต้องมาขอความเป็นธรรมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้เป็นบรรทัดฐาน เพราะ กกต.บอกว่าภายใน 1 ปี ถ้าหากมีเรื่องร้องคัดค้านหรือมีการเลือกตั้งใหม่ คะแนนและ ส.ส.จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอด ก่อนหน้านี้ก็ตั้งใจว่าจะยอมรับ ไม่ร้องเรียน แต่เมื่อประชาชนเห็นผลรวมของคะแนนที่มีการประกาศพบข้อสงสัย จึงขอให้ผมไม่ยอม ขนาดพรรคอนาคตใหม่ (อนาคต.) ยังพูดว่าผมยอมได้อย่างไร แต่เขาไม่ช่วยผมหรอกเพราะกลายเป็นคนละฝั่งไปแล้ว ทำให้ต้องมาร้องเรียน และหลังจากนี้ก็จะไปร้องศาลปกครองและขอให้คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เพราะได้เป็น ส.ส.มาอย่างถูกต้อง เพราะ 1 เสียงก็มีความหมายที่จะได้โหวตนายกฯ ถ้าศาลคุ้มครองให้ในวันที่ 5 มิถุนายน ก็จะไปโหวตนายกฯ และถ้าศาลบอกว่าการคำนวณของ กกต.ผิดจนทำให้นางสาวจิตภัสร์ เข้าไปเลือกนายกฯ ก็จะทำให้การเลือกนายกฯ นั้นผิดกฎหมาย ก็จะทำให้การฟ้องนายชวน หลีกภัย ประธานสภาต่อไป” นายพีระวิทย์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนั้น นายพีระวิทย์ก็ได้เดินทางไปยื่นฟ้องเรื่องดังกล่าวต่อศาลปกครอง โดยขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินเพื่อคุ้มครองชั่วคราว ให้ได้รับสิทธิกลับมาเป็น ส.ส. เพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่ 5 มิถุนายน